

## ข่าวประจำวัน ที่ 4 กรกฎาคม 2563

### ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	ศาลนครศรีฯ นัดชี้ชะตา "เทพไท" คดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.	4
2	ผู้จัดการออนไลน์	ศาลเมืองคอนนัดชี้ชะตา "เทพไท เสนพงศ์" คดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีฯ 28 ส.ค.นี้	6
3	สำนักข่าวไทยออนไลน์	นายกฯ ปิดตบรวมไทยสร้างชาติ รวมเรื่องนิรโทษกรรมไว้หรือไม่	8
4	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	อดีตบิกข่าวกรองหนุน "รวมไทยสร้างชาติ" เชียร์ลุงตู่นิรโทษกรรม "เหลือง-เสื้อแดง"	9
5	คมชัดลึกออนไลน์	ก.ก.สรรหาผู้สมัคร ส.ส. "เพื่อไทย" เคาะแล้ว ส่ง "สลิลทิพย์ สุขวัฒน์" ชิงเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ	10
6	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	เพื่อไทยส่ง "สลิลทิพย์ สุขวัฒน์" ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 ปากน้ำ	11
7	BrightTV ออนไลน์	พรรคเพื่อไทย ส่ง "สลิลทิพย์ สุขวัฒน์" ลุยเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ	12
8	เดลินิวส์ออนไลน์	ปชป. เปิด 6 ส.ส.รุ่นใหม่ นั่ง กมธ.งบฯ 64	13
9	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	'มิ่งขวัญ' ถล่มรัฐผลาญ 8.4 ล้านล้าน ไร้ทิศทางเชื่อไม่รอดหนักกว่าปี 40	14
10	ข่าวสดออนไลน์	"ประยุทธ์" ลุกได้ ส.ส.เสียดสีสติปัญญา ลั่นอย่าเหยียดหยาม ไม่ได้ฉลาดน้อย!	16
11	ข่าวสดออนไลน์	'จิรายุ' อัด รบ.กู้แล้วกู้อีก หวั่นซ้ำรอยยุคจอมพล ป. 'บิ๊กตู' โวเป็นนายกฯ หนี้สาธารณะลดลง	18
12	ข่าวสดออนไลน์	สภาเดือด! "ประยุทธ์-ก้าวไกล" ชัดกันนิ้ว บอกให้ระวังตัว ลูกประທံวางประธานฯ วุ่น	20
13	สยามรัฐออนไลน์	"แรมโบ้อีสาน "ชวน" ทอม ดันดี "ร่วม" ทีมประเทศไทย"ก้าวข้ามความขัดแย้ง	22
14	เดลินิวส์ออนไลน์	'นิพนธ์' มั่นใจเลือดใหม่ ปชป. ไหลเข้า	23
15	แนวหน้าออนไลน์	สมชัย' แฉแหล็ก 4 แบบระดม'ผี'ไปเลือกตั้ง'เขต4ลำปาง ลั่นงานนี้มีเผาผี	24
16	ไทยโพสต์ออนไลน์	'สมชัย' สวมบทของส่องผี! อ้างเป็นตุเป็นตะ ที่เขต 4 ลำปาง มีการระดม 'ผี' มาลงคะแนน เฉลี่ยหน่วยเลือกตั้งละ 50-60 คน	26

## ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
17	ผู้จัดการออนไลน์	ส่งงบ 64 กระจายอำนาจ ลง 292 อปท.ทั่วประเทศ วงเงิน 9.27 หมื่นล้าน ก่อนศึกเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ	27
18	INNNews ออนไลน์	ก้าวไกลเสนอรัฐคืนอำนาจให้ประชาชนจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทันที	30
19	ไทยรัฐออนไลน์	"ศิริกัญญา" ส.ส.ก้าวไกล สับ พ.ร.บ.งบฯ 64 ถึงเวลายุบสภา คืนอำนาจ ปชช.	31
20	มติชนออนไลน์	"ก้าวไกล" ชี้ "บิ๊กป๊อก" ตอบคำถามเหมือนคนไม่รู้เรื่อง ไม่ฟังข้อมูลให้ครบถ้วน อัด เลือกตั้งท้องถิ่นก็ไม่ชัดเจน	33
21	มติชนออนไลน์	"ธนาธร" เดินหน้าผลักดันส่งคนลงเลือกตั้งท้องถิ่น สานต่อแนวนโยบายอนาคตใหม่ พร้อมนั่งกรมธ.งบ 64	34
22	ข่าวสดออนไลน์	"ธนาธร" ทิวเข้ม 18 ผู้สมัคร ลุยเลือกตั้งท้องถิ่น ยืนยันนโยบายนำ - ไม่ใช่เงิน	36
23	เดลินิวส์ออนไลน์	'ธนาธร' ส่ง 18 ผู้สมัครลุยศึกเลือกตั้งท้องถิ่น	38

## บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ข่าวสดออนไลน์	คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ปฏิกริยา ร้อน ภายใน พลังประชารัฐ ปัญหา รัฐบาล	40
2	บางกอกทูเดย์ออนไลน์	ยังไม่เปิด	41
3	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	เลือกตั้งสมุทรปราการ วัดบารมี 'บิ๊กป้อม' ฝ่ายค้านกู้ศักดิ์ศรี	43
4	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	มีเงินแล้วขยัน	46
5	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	สกัดยุบพรรค-พิทักษ์ 'บิ๊กป้อม' ผุดคู่มือบริหาร พปชร.	49
6	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	เลือกตั้งท้องถิ่น โหมโรงที่ยาวนาน	51
7	มติชนออนไลน์	ทำวัดเรตติ้ง	54

# ข่าวอ้างอิง

ศาลนครศรีฯ นัดชี้ชะตา "เทพไท" คดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.

สยามรัฐออนไลน์ 4 กรกฎาคม 2563 10:20 น. ภูมิภาค



ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนัดชี้ชะตาเทพไท เสนพงศ์ ร่วมน้องชายในคดีอาญา ร่วมกันทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ. นครศรีธรรมราชเมื่อ 7 ปีก่อนหลังโจทก์ยื่นฟ้องตรง อัยการสูงสุดไม่ตกขบวนเพ็งสั่งฟ้องสำนวนคดีจ่อส่งอัยการจังหวัดร่วมฟ้องซ้ำ

ที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานตลอดทั้งวันของวันที่ 3 กรกฎาคม ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายในคดีที่นายพิชัย บุญยเกียรติ อดีตนายกอบจ. นครศรีธรรมราช เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายมานaix เสนพงศ์ เป็นจำเลยที่ 1 และนายเทพไท เสนพงศ์ เป็นจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระทำความผิด ในการทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 โดยศาลได้เสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาหลังจากทำการสืบพยานจำเลย 3 ปากนัดสุดท้าย โดยพบว่านายเทพไท เสนพงศ์ จำเลย ไม่ได้มาศาลในนัดนี้โดยอ้างว่าติดการประชุมพิจารณางบประมาณ ขณะที่ศาลอนุญาตให้มีกระบวนการพิจารณาลับหลังจำเลยได้

ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา ศาลได้ออกรายงานกระบวนการพิจารณา คดีเสร็จการพิจารณาได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10 นาฬิกา ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายรับทราบ จะเป็นการชี้ชะตาคดีทุจริตเลือกตั้งที่ยาวนานเกือบ 7 ปี หลังจากที่นายพิชัย บุญยเกียรติ ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีโดยตรงได้ตัดสินใจยื่นฟ้องด้วยตัวเอง เนื่องจากคดีในกระบวนการปกตินั้นแต่เสร็จสิ้นการพิจารณาราชของศาลอุทธรณ์ได้ลงโทษจำเลยที่ 1 คือนายมานaix เสนพงศ์ น้องชายของนายเทพไท เสนพงศ์ ด้วยการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแล้ว กกต. นครศรีธรรมราช ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายมานaix เสนพงศ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช แต่พบว่ากระบวนการมีความล่าช้ากว่า 6 ปีคดียังค้างอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ยังไม่ได้มีการสั่งคดีจนกระทั่งนายพิชัย ได้ยื่นฟ้องโดยตรงจนศาลรับพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการนัดฟังคำพิพากษา

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ศาลนัดวันฟังคำพิพากษาแล้วนั้นนายพิชัย บุญยเกียรติ โจทก์ ก็เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าในส่วนของคดีที่ค้างอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนั้น อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายมานaix เสนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1 และนายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 2 ในความผิดฐาน “เล็งหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครอื่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57(4),118 โดยอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่พนักงาน

อัยการจะต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้นำตัวผู้ต้องหามาให้พนักงานอัยการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแม้จะเป็นคดีเดียวกันกับการที่นายพิชัยเห็นว่าล่าช้าและมีการฟ้องตรงไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาแล้วก็ตาม ผู้ต้องหาทั้งสองจะต้องมีการประกันตัวในคดีอีกครั้ง ส่วนคดีจะมีขั้นตอนอย่างไรจะเป็นการฟ้องหรือไม่จะเป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณา

นายพิชัย บุญเกียรติ อดีตนายกอภิชน.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าคดีนี้จะเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและสัจธรรมความเป็นจริง พอใจในการดำเนินการที่มีความเป็นธรรมจนกระทั่งมีการนัดฟังคำพิพากษา ส่วนผลจะออกมาอย่างไรเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เป็นข้อพิสูจน์ในการยืนยันต่อสื่อในความไม่เป็นธรรมในอดีตมาอย่างแน่นอน

สำหรับคดีนี้มีรายงานว่าศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้พิจารณาพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนายมาโนช เสนพงศ์จำเลยที่ 1 แล้วหลังจากนั้น กกต.ได้มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับนายมาโนช เสนพงศ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ แต่ทว่าคดีค้างอยู่ในกระบวนการชั้นพนักงานสอบสวน และชั้นอัยการปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 6 ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องเข้าสู่การพิจารณา จนกระทั่งนายพิชัย เห็นว่ามีความล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจึงตัดสินใจในฐานะผู้เสียหาย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยตนเองศาลได้สวมมุลฟ้องและประทับรับฟ้อง ก่อนที่จะมีกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์และจำเลยมารวม 3 นัด จนกระทั่งมีการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 28 สิงหาคมนี้

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/167331>

ศาลเมืองคอนนัดชี้ชะตา “เทพไท เสนพงศ์” คดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีฯ 28 ส.ค.นี้  
เผยแพร่: 4 ก.ค. 2563 10:53 ปรับปรุง: 4 ก.ค. 2563 10:58 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



**นครศรีธรรมราช - ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช นัด 28 ส.ค.นี้ ชี้ชะตา “เทพไท เสนพงศ์” กับน้องชายในคดีอาญาร่วมกันทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราชเมื่อ 7 ปีก่อน หลังโจทก์ยื่นฟ้องตรง**

ตลอดทั้งวันของวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายในคดีที่ นายพิชัย บุญเกียรติ อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายมาโนช เสนพงศ์ เป็นจำเลยที่ 1 และ นายเทพไท เสนพงศ์ เป็นจำเลยที่ 2 ในคดีอาญา ฐานร่วมกันกระทำความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 โดยศาลได้เสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาหลังจากทำการสืบพยานจำเลย 3 ปากนัดสุดท้าย โดยพบว่า นายเทพไท เสนพงศ์ จำเลย ไม่ได้มาศาลในนัดนี้ โดยอ้างว่าติดการประชุมพิจารณางบประมาณ ขณะศาลอนุญาตให้มีกระบวนการพิจารณาลับหลังจำเลยได้

ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา ศาลได้ออกรายงานกระบวนการพิจารณา คดีเสร็จการพิจารณาได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายรับทราบ และจะเป็นการชี้ชะตาคดีทุจริตเลือกตั้งที่ยาวนานเกือบ 7 ปี หลังจากที่ นายพิชัย บุญเกียรติ ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีโดยตรงได้ตัดสินใจยื่นฟ้องด้วยตัวเอง เนื่องจากคดีในกระบวนการปกตินั้นเสร็จสิ้นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้ลงโทษจำเลยที่ 1 คือนายมาโนช เสนพงศ์ น้องชายของ นายเทพไท เสนพงศ์ ด้วยการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแล้ว กกต.นครศรีธรรมราช ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อ นายมาโนช เสนพงศ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช แต่พบว่ากระบวนการมีความล่าช้ากว่า 6 ปี คดียังคงอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุด และยังไม่ได้มีการสั่งคดี จนกระทั่งนายพิชัย ได้ยื่นฟ้องโดยตรงจนศาลรับพิจารณา และเข้าสู่กระบวนการนัดฟังคำพิพากษา

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ศาลนัดวันฟังคำพิพากษาแล้วนั้น นายพิชัย บุญเกียรติ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าในส่วนของคดีที่ค้างอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนั้น อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้อง นายมาโนช เสนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1 และนายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 2 ในความผิดฐานเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครอื่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57(4), 118 โดยอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่พนักงานอัยการจะต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้นำตัวผู้ต้องหามาให้พนักงานอัยการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแม้จะเป็นคดีเดียวกันกับการที่นายพิชัย เห็นว่าล่าช้า และมีการฟ้องตรงไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาแล้วก็ตาม

ผู้ต้องหาทั้งสองจะต้องมีการประกันตัวในคดีอีกครั้ง ส่วนคดีจะมีขั้นตอนอย่างไรจะเป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่จะเป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณา

นายพิชัย บุญยเกียรติ อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า คดีนี้จะเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและสัจธรรมความเป็นจริง พอใจในการดำเนินการที่มีความเป็นธรรม จนกระทั่งมีการนัดฟังคำพิพากษา ส่วนผลจะออกมาอย่างไร เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เป็นข้อพิสูจน์ในการยืนยันต่อผู้ในความไม่เป็นธรรมในอดีตมาอย่างแน่นอน

สำหรับคดีนี้มีรายงานว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้พิจารณาพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายมาโนช เสนพงศ์ จำเลยที่ 1 แล้วหลังจากนั้น กกต.ได้มีมติให้ดำเนินคดีอาญาต่อ นายมาโนช เสนพงศ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ แต่ทว่าคดีค้างอยู่ในกระบวนการชั้นพนักงานสอบสวน และชั้นอัยการ ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 6 ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องเข้าสู่การพิจารณา จนกระทั่งนายพิชัย เห็นว่ามีความล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจึงตัดสินใจในฐานะผู้เสียหาย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยตนเอง ศาลไต่สวนมูลฟ้อง และประทับรับฟ้อง ก่อนที่จะมีกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ และจำเลยมารวม 3 นัด จนกระทั่งมีการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 28 สิงหาคมนี้

อ้างอิง : <https://mgronline.com/south/detail/9630000068690>

3 ก.ค. 2020 16:09:54

นายกฯ ปิดตอบรวมไทยสร้างชาติ รวมเรื่องนิรโทษกรรมไว้หรือไม่



รัฐสภา 3 ก.ค.-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเดินทางตามแผน “รวมไทยสร้างชาติ” ว่า ได้มีการพูดคุยทั้งหมดแล้ว ทั้งที่เป็นสมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งวันนี้ต้องรวมใจคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย มาร่วมกันสร้างชาติ หรือแม้กระทั่งในสภาฯ ก็ต้องรวมใจกัน เพราะหากจะคุยแต่เรื่องอุปสรรค ปัญหา และงบประมาณ อาจทำให้การดำเนินการด้านอื่น ๆ ต้องล่าช้า ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธให้เห็น ว่าการรวมไทยสร้างชาติจะมีประเด็นการเมือง โดยเฉพาะเรื่องการนิรโทษกรรมร่วมด้วยหรือไม่ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงว่า “จะนิรโทษใคร”

อ้างอิง : <https://www.mcot.net/viewtna/5efef5e2e3f8e40af845d79e>





วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 15:34 น.

อดีตบิกข่าวกรองหนุน"รวมไทยสร้างชาติ"เชียร์ลุงตู่ nir โทษกรรม"เหลือง-เสื้อแดง"



อดีตรองผอ.สำนักข่าวกรองฯหนุนออกกฎหมาย nir โทษกรรมมือบสีเสื้อไม่รวมคดี "ม.112-อาญา-คอร์ปชั่น"เชียร์ลุงตู่มาถูกทางรวมไทยสร้างชาติ

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2563 นายนันท์วัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หนุนนโยบายรวมไทยสร้างชาติโดยระบุว่าขอเชียร์ลุงตู่(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) คำพูดของลุงตู่ รวมไทยสร้างชาติ เป็นแนวทางที่ถูกต้อง ที่ผ่านมา ลุงตู่พูดถึงเรื่องการประนีประนอมเน้นความสามัคคี พ.ศ.นี้ เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่เริ่มชัดเจน

ทั้งนี้ผลเลือกตั้งซ่อมพรรคฝ่ายรัฐบาลชนะทุกพื้นที่แม้แต่ในพื้นที่ที่เคยเป็นเขตของคนเสื้อแดงแต่เริ่มมีการเลิกหมู่บ้านเสื้อแดงในอีสาน

แกนนำเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่เดินเข้าออกเรือนจำน่าจะได้บทเรียนว่าการต่อสู้เพื่อคนเพียงคนเดียวระทมทุกข์เพียงใดโดยที่คนนั้นไม่เคยเหลียวแล10 กว่าปีก็ยังค้างคาอีกมาก

พระราชดำรัสของในหลวงร.9" ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันพี่น้องสองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอด เป็นอิสระและเจริญมั่นคง"

"ขอเสนอให้ลุงตู่และสภาออกกฎหมาย nir โทษกรรมคนเสื้อเหลือง เสื้อแดงแต่ไม่รวมคนที่มีคดีความผิด ม.112? ความผิดอาญาคดีคอร์ปชั่น มุ่งเน้นมวลชนไม่ใช่แกนนำ เพื่อสลายสีเสื้อ ทลายกำแพงแบ่งเราแบ่งเราเพื่อสันติสุขภายในประเทศ ลุงตู่และคนไทย คิดเห็นอย่างไรครับ"นายนันท์วัฒน์ ระบุ

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/627581>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/167197>

# คมชัดลึก

3 กรกฎาคม 2563 - 13:59 น.

ก.ก.สรรหาผู้สมัคร ส.ส "เพื่อไทย" เคาะแล้ว ส่ง"สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ " ซึ่งเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ



นายภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ได้นัดการประชุมเมื่อเวลา 10.00น. เพื่อพิจารณาคัดสรรผู้สมัคร ส.ส.เลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธาน นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นกรรมการและเลขาธิการ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ **นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์** เป็นตัวแทนพรรคในการลงสมัครในครั้งนี้นี้และได้ส่งชื่อให้ผู้แทนพรรคประจำจังหวัดให้ความเห็นพร้อม ทั้งส่งชื่อประกาศในเวปเพจของพรรคเพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกก่อนที่จะดำเนินการเสนอชื่อพร้อมข้อคิดเห็นต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค ได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมวันที่ 10 ก.ค.63 ต่อไป

อ้างอิง :

[https://www.komchadluek.net/news/politic/435949?utm\\_source=category&utm\\_medium=internal\\_referral&utm\\_campaign=section\\_politic](https://www.komchadluek.net/news/politic/435949?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic)



วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 12:41 น

.เพื่อไทยส่ง"สลิททิพย์ สุขวัฒน์"ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5ปากน้ำ



### คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เพื่อไทย มีมติส่ง"สลิททิพย์ สุขวัฒน์"ลงรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5 เมืองปากน้ำ

เมื่อวันที่ 3ก.ค.63 ที่พรรคเพื่อไทย ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคเพื่อไทย เพื่อพิจารณาคัดสรรผู้สมัคร ส.ส.ซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์เป็นประธาน /นายภูมิธรรม เวชยชัยเป็นกก.และเลขานุการ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ น.ส.สลิททิพย์ สุขวัฒน์ อดีตส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้

คณะกรรมการฯส่งชื่อให้ผู้แทนพรรคประจำจังหวัดให้ความเห็น พร้อมทั้งส่งชื่อประกาศในเวปเพจของพรรคเพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกก่อนที่จะดำเนินการเสนอชื่อพร้อมข้อคิดเห็นต่างๆให้คณะกรรมการบริหารพรรค ได้พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมวันที่ 10 กค.63

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/627557>

พรรคเพื่อไทย ส่ง “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์” ลุย เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ  
3 ก.ค. 2020



เลือกตั้งซ่อม วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ  
สรรหาพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ประชุมพิจารณาจัดสรร  
ผู้สมัคร ส.ส.เลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธาน  
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ นางสาวสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นตัวแทนพรรคในการลงสมัครครั้งนี้ และได้ส่งชื่อให้ผู้แทน  
พรรคประจำจังหวัดให้ความเห็นพร้อม ทั้งส่งชื่อประกาศในเว็บไซต์ของพรรค เพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกก่อนที่จะ  
ดำเนินการเสนอชื่อพร้อมข้อคิดเห็นต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมวันที่ 10  
กรกฎาคม 2563 ต่อไป

อ้างอิง : <https://www.brighttv.co.th/news/politics/election-samutprakan>

# เดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.37 น.

ปชป. เปิด 6 ส.ส.รุ่นใหม่ นั่ง กมธ.งบฯ 64



## ปชป. ให้โอกาสที่มคนรุ่นใหม่ทำงานทุ่มเท นั่ง กมธ.วิสามัญงบฯ 2564

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว ว่า วันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะมีการลงมติในวาระที่ 1 ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พรรคประชาธิปัตย์จะได้เสนอคนรุ่นใหม่ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทำหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณางบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 6 คน ดังนี้

- 1.นายธีรภัทร พริ้งสุลกะ ส.ส. สุราษฎร์ธานี
- 2.น.ส.แนน บุญยธิดา สมชัย ส.ส. อุบลราชธานี
- 3.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส. ราชบุรี
- 4.นายชัยชนะ เดชเดโชส.ส. นครศรีธรรมราช
- 5.น.ส.สุนัฐษา โล่ห์สถาพรพิพิธ ส.ส. ตรัง
- 6.น.ส.พิมพ์พี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

แสดงให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ในการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง ตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ.งบประมาณนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญในสภาที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์เงินภาษีให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้จะเป็น ส.ส.หลายสมัยโดยส.ส. สมัยแรกจะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาทำหน้าที่นี้ แต่ในครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถมาทำหน้าที่นี้อีกทั้ง 1 ปีกว่าที่ผ่านมา ส.ส. ทั้ง 6 คนก็ทุ่มเททำงานในสภาอย่างเต็มที่

นอกจากนี้พรรคฯ ได้มีมติส่งผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการจัดทำงบประมาณมาทำหน้าที่นี้อีก 1 ท่านคือ น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต ส.ส. ลพบุรี เพื่อให้การทำหน้าที่กรรมาธิการของพรรคประชาธิปัตย์ในกรรมาธิการ งบประมาณมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ นายอัครเดช กล่าวว่า จะมีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งแรกในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นี้ซึ่งจะได้มีการพิจารณาคัดเลือกมาทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆของ กรรมาธิการชุดนี้ทั้งประธานกรรมาธิการ รองประธานฯ เลขานุการ และโฆษก รวมถึงที่ปรึกษาฯ ทราบว่ากรรมาธิการ จะได้เร่งพิจารณางบประมาณเนื่องจากเวลาในการพิจารณามีจำกัดตามรัฐธรรมนูญ....

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/783177>

วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 17:19 น.

## 'มิ่งขวัญ' ถล่มรัฐผลลย 8.4 ล้านล้านบาท เชื่อไม่รอดหนักกว่าปี 40



### 'มิ่งขวัญ' ชัดเพียง 7 เดือน "ลุงตุ๋" เอาเงินของประชาชนไปใช้ 8.4 ล้านล้านบาทแล้ว เปรียบหากเป็นบริษัทเขาปลดผู้บริหารที่ใช้เงินออกแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้ว

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 3 โดย นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ อภิปรายว่า งบประมาณปี 2563 นั้นรัฐบาลขอมา 3.2 ล้านล้านบาท แล้วบอกว่ามีรายได้ที่จัดเก็บ 2.7 ล้านล้านบาท ขณะที่ขาดดุล 4.6 แสนล้านบาท แต่ปรากฏว่าครึ่งปีงบประมาณ 2563 คลังเก็บรายได้ได้เพียง 1.1 ล้านล้านบาท

ดังนั้น อย่างไม่รู้ก็ไม่มีทางจัดเก็บรายได้ถึง 2.7 ล้านล้านบาท จากนั้นรัฐบาลยังมาขอกู้เงินอีก 1 ล้านล้านบาท เพื่อเอาไปเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลคือ ถ้าเป็นตนจะไม่ทำอย่างรัฐบาล เพราะ 6 แสนล้านบาทนั้น ท่านแบ่งให้กับประชาชน โดยแบ่งเป็นแจกเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบ 16 ล้านคน 2.4 แสนล้านบาท เกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน 1.5 แสนล้านบาท และกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน 3.9 หมื่นล้านบาท รวม 4.2 แสนล้านบาท โดยในส่วนของเกษตรกรนั้น ยังมีบางรายที่ตายไปแล้วแต่กลับมีชื่อได้รับเงินด้วย

อย่างไรก็ตาม ถ้าเปรียบเป็นบริษัทนั้น เขาปลดผู้บริหารที่ใช้เงินออกแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือยอดขายไปแล้ว เพราะเวลาไม่ถึง 7 เดือน เอาเงินของประชาชนไปใช้ 8.4 ล้านล้านบาทแล้ว ขณะที่อีก 4 แสนล้านบาทนั้นก็ยังคงคลุมเครือ ไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรบ้าง เมื่อรวมกับพ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan 5 แสนล้านบาท และพ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน 4 แสนล้านบาทด้วยนั้น ตรงนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดความไม่โปร่งใส

นายมิ่งขวัญ กล่าวอีกว่า ขณะที่ปี 2564 งบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทนั้น ถือเป็นที่สุดของที่สุด เพราะเป็นงบที่สูงที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมา ท่านกล้าหาญในการตัดสินใจมาก แต่ทำไมในช่วงวิกฤตถึงไม่กล้าหาญทำงบประมาณสมดุล แล้วยังมาบอกด้วยว่า ในปี 2564 รัฐจะมีรายได้ที่จัดเก็บ 2.67 ล้านล้านบาท ซึ่งมันเป็นไปได้ และงบขาดดุล 6.23 แสนล้านบาทนั้น ถ้ามว่าท่านจะเอางบประมาณที่ไหนมาใช้

"ผมว่าไม่รอดหรอก เตรียมตัวกันให้ดี วิกฤตปี 2540 เรื่องเล็กไปเลย ทั้งนี้ ท่านเป็นรัฐบาลมา 6 ปีกว่า ตรงนี้จะพิสูจน์สติปัญญาท่านว่าคิดอะไรกับประเทศ เครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยอย่างการท่องเที่ยวดับไปแล้ว และอีกเครื่องยนต์ที่จะมีปัญหาคือการลงทุน เพราะประเทศไทยมีอันดับความโปร่งใสอยู่ลำดับที่ 101 ซึ่งมีผลต่อความ

เชื่อมั่นของนักลงทุน"นายมีงษ์ขวัญ กล่าว ทั้งนี้ได้เคยเตือนแล้วว่า การใช้เงินก้อนนี้มันเยอะ กรรมการวิสามัญอาจเอาไม่อยู่ กรรมการวิสามัญนั้นต้องเกิดขึ้น ตั้งกรรมการซื้อกรรมการตรวจสอบเป็นชั้นๆ ไป แต่ท่านกลับยังใช้วิธีการเดิมๆ อยู่คือ มีโควตารัฐบาล แม้พรรคการเมืองเสนอบุคคลภายนอกเข้ามาได้ แต่บางท่านยังเป็นจำเลยที่อยู่ในคดีด้วย ไม่มีความโปร่งใสเลย แล้วท่านจะเอามาพิจารณาความโปร่งใสได้อย่างไร

“สำหรับผม ถ้าสีดำนั่นก็คือสีดำ สีขาวนั่นก็คือสีขาว ถ้าเป็นสีดำแล้วจะให้บอกว่าเป็นสีขาวผมไม่เอาด้วย คิดกันให้รอบคอบ ขอให้รัฐบาลโชคดี อยากรออยู่ 20 ปีก็อยู่ไป แต่อยากฝากถึงประชาชนว่า จดชื่อเอาไว้ อีกไม่นานเวลาไปเลือกตั้งจำชื่อไว้ให้ดีๆ ใครทำอะไรเอาไว้”นายมีงษ์ขวัญกล่าว

ด้าน นายปิณฑิพัทธ์ สันติภาค ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า หลายคนโทษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ว่าไม่ทำงาน แต่ความจริงไม่ใช่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกทำให้อ่อนแออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในระบอบประชาธิปไตย ศัตรูของประชาชนจึงไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นรัฐราชการรวมศูนย์

ทั้งนี้ มีการแทรกกองทุนประชารัฐสวัสดิการไว้ในงบของท้องถิ่น 2,647 ล้านบาท กรรมการวิสามัญฯบอกตั้งแต่ปีที่แล้วว่าต้องเปลี่ยนชื่อ หรือไม่ก็ต้องตัดงบก้อนนี้ออก ถ้าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไร ซึ่งตนขอตั้งชื่อว่า เป็นงบหาเสียงประชารัฐสวัสดิการ ซึ่งผิดทั้งหลักการ ผิดทั้งมารยาท ผิดทั้งหลักจริยธรรมที่ดีของการตั้งงบประมาณด้วย ถ้างบท้องถิ่นยังเป็นแบบนี้ประเทศไทยไม่มีวันเจริญ การกระจายอำนาจเท่านั้นจะเป็นคำตอบการใช้งบที่มีประสิทธิภาพ ควรคืนอำนาจประชาชน จัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับทันที เพราะชาวบ้านเขาสงสัยว่า การที่ไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับการสืบทอดอำนาจของพวกเขาหรือไม่

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/627589>

3 ก.ค. 2563-18:11 น.

“ประยุทธ์” ลุกได้ ส.ส.เสียดสีสติปัญญา ล้นอย่าเหยียดหยาม ไม่ได้ฉลาดน้อย!



เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 3 ก.ค. ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม ลุกขึ้นชี้แจงกรณี ส.ส.พรรคก้าวไกล ระบุถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณว่า ได้ฟังสมาชิกพูดจากถูกเสียดสีสติปัญญา เหยียดหยามบ้างนิดหน่อย ตนก็ไม่โกรธเคืองอะไรท่าน ไม่คิดว่าจะเอามาเป็นตัวอย่างโมโหท่าน ทั้งนี้ ในการลงทุนคมนาคมเป็นแผนงาน เป็นแนวคิด แต่การจะต้องไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง ดังนั้นต้องมีการคิด อาจจะคิดผิด คิดถูก คิดไม่ดีแต่ยังไม่เกิดขึ้น ส่วนใดที่เป็นชุมชนเดิมก็ต้องทำ แต่เส้นทางใหม่ก็ต้องทำขึ้นบ้าง ไม่สามารถทำที่เดียวได้ทั้งหมด

ตนคงไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้น ดังนั้นอย่าดูถูกเหยียดหยามตนมากนัก การลงทุนภาครัฐหากลงทุนเอง ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เราก็ลงทุนแบบรัฐร่วมเอกชน มีการประมูล เช่นสัญญาทำอย่างไรโปร่งใสถูกกฎหมาย ก็ลดการลงทุนของภาครัฐไปได้ เราจะสร้างถนนด้วยงบประมาณรัฐเองแล้วเมื่อไรเราจะได้ หลายโครงการก็ทำสำเร็จมาแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงว่า ในเรื่องของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ก็ยังคงต้องดูแลประชาชนอยู่ ท่านพูดแต่เรื่องความก้าวหน้า อนาคตการลงทุน แล้วก็ย้อนแย้งกลับมาในเรื่องการดูแลคนจน ถามว่าหากทำทุกอย่างที่เราต้องการทั้งหมด มีคนได้ทั้งหมด แล้วประเทศชาติจะเอาเงินมาจากที่ไหน ท่านต้องช่วยเสนอแนะว่าทำอย่างไรให้มีรายได้ ต้องช่วยกันคิด ตนไม่ได้คิดคนเดียว ไม่เคยอนุมัติให้ใครเป็นกรณีพิเศษ ในการเสนอแผนงานผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองทุกระดับ มีคณะกรรมการทุกคณะ ตนไม่เคยลงไปสั่ง ไม่เคยเรียกผลประโยชน์กับใคร

ตนยืนยันได้ตรงนี้ และก็รับฟังความเห็นของพวกท่าน ซึ่งท่านใช้คำพูดแรงไปแต่ตนไม่เถียงกับใคร ตนเถียงสู้ท่านไม่ได้ ท่านเคยเป็นอาจารย์เก่า ที่ปรึกษาบริษัทใหญ่ สถาบันต่างๆซึ่งท่านก็เก่งของท่าน ตนไม่เก่งเท่าท่าน แต่ตนจริงใจ ตนจะพูดในสิ่งที่ทำได้ เป็นวิสัยทัศน์ที่อาจจะถูกไม่ถูกแต่ต้องหาวิธีการทำ ถ้าไม่ได้ก็ปรับได้ ต้องมีมาตรการดำเนินการที่ถูกต้อง ไม่ใช่นายกฯ สั่งแบบขออนุญาตใช้คำโง่ๆ ออกไปแล้วคนที่เหลือต้องทำโง่ๆ ตาม ตนไม่ใช่คนแบบนั้น ยินดีปรับแก้และทำตามข้อเสนอ ขอให้พูดจากันดีๆ กว่านี้จะดีกว่า

พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงอีกว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เราทำงบประมาณออกมานั้น เราใช้งบประมาณหลายส่วน ทั้งงบกลาง งบส่วนราชการ งบบูรณาการ ท่านต้องนึกถึงภาระของรัฐบาลว่าวันนี้ดูแลคนทั้งประเทศ ดังนั้นการจัดสรรส่วนต้องถูกต้องเหมาะสม ท่านต้องไม่ลืมว่าเราดูแลประชาชนปีหนึ่งก็แสนล้าน ไม่ว่าจะประกันราคา รายได้น้อย ซึ่งประชาชนเรียกร้องและตนเข้าใจเขา ตนพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ได้มากที่สุด แต่ต้องค่อยๆ หอย่อยทำตามงบประมาณที่มีอยู่ในแต่ละปี อย่าเอางบประมาณปีหน้ามาตีกับงบประมาณ 64 มันคนละงับกัน



เรื่องเรือดำน้ำก็พุดมาหลายรอบแล้ว ไม่ว่าจะซื้ออะไรท่านก็ขัดข้องไปหมด เรือดำน้ำที่ว่าดำได้กินน้ำไม่ลึก น้ำลึกก็ดำได้ ไม่ใช่ว่ากระทรวงกลาโหมจะไปซื้อเรือดำน้ำที่ดำไม่ได้ ทางเทคนิคทำได้หมด ไม่ว่าจะซื้ออะไรต้องโปร่งใส ในส่วนถนนก็พยายามทำถนนใหม่ แก้ไขถนนเก่า ก็ทำไปเรื่อยๆ ไม่สามารถเสร็จได้ในปีเดียว ดังนั้นงบประมาณที่ออกไปก็ตามพันธกิจของเขา ซึ่งอาจไม่ทันใจท่านหรอก คำพูดเสียดสีตนไม่ถือสาเพราะอาจุโสกว่าท่าน ขอขอบคุณในคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ขอให้ช่วยแยกแยะ ตนไม่โมโหใครเลย ตนยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/news\\_4436794](https://www.khaosod.co.th/politics/news_4436794)

3 ก.ค. 2563-19:51 น.

'จิรายุ' อัด รบ.กู้แล้วกู้อีก หวั่นซ้ำรอยยุคจอมพล ป. 'บิ๊กตู' โวเป็นนายกฯ หนี้สาธารณะลดลง



'จิรายุ' ห่วงไทยซ้ำรอยยุคจอมพล ป. เกิด "ดุลข้าราชการ" ด้าน 'บิ๊กตู' โว เป็นนายกฯ ตั้งแต่ปี 58 หนี้สาธารณะลดลง กระทั่งพิษโควิด -19 ทำหนี้เพิ่ม

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 3 ก.ค. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ที่ผ่านมาท่านกำลังกำหนดชะตาของประเทศ แต่ตนไม่เคยไว้วางใจว่าการทำงานของท่านจะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ เพราะท่านกู้ยืมอย่างต่อเนื่อง ทำประเทศอ่อนปวกเปียก วันนี้นายกฯ ยังฝันตัวเป็นผู้จัดงานมหกรรมการก่อกู้แห่งชาติ 2564 การก่อกู้ของท่านเหมือนนายกฯ เป็นเจ้าของร้านค้า โดยประชาชนเอาเงินลงทุนไปให้ท่าน แต่สุดท้ายท่านก็ยืมแล้วกู้ยืม

ยกตัวอย่างมีการกู้ชุดเซชขาดดุลปี 2563 จำนวน 4.69 แสนล้านบาท ส่วนปี 2564 กู้ยืมจำนวน 6.23 แสนล้านบาท ซึ่งปี 2564 ถือว่าอยู่ในระยะอันตรายของภาวะเศรษฐกิจ เพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีปัญหา ยิ่งจัดงบประมาณแบบนี้ประเทศชาติเจ๊งทั้งประเทศ เป็นการทำงานแบบไม่ดูตาม้าตาเรือ จึงอยากเตือนนักธุรกิจให้ติดตามให้ดี เพราะเสี่ยงต่อภาวะล้มละลายทางการคลัง เนื่องจากรัฐบาลกู้ไปแล้ว 58 เปอร์เซ็นต์ และปี 2564 หนี้สาธารณะอาจทะลุ 60 เปอร์เซ็นต์แน่นอน ส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถกู้ได้อีกแล้ว เรียกได้ว่ารัฐบาลทำงานแบบไม่ดูตาม้าตาเรืออยากฝากไปยังประชาชนให้เตรียมตัวให้ดี

นายจิรายุ กล่าวต่อว่า "ดุลข้าราชการ" เคยเกิดขึ้นสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ตอนนั้นต้องลดกำลังพลลง ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ด้วยหรือไม่ เพราะว่ากู้ไม่ได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำคือลดกำลังข้าราชการหรือรายจ่ายประจำลง ขอให้ท่านสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า "ดุลข้าราชการ" จะไม่เกิดขึ้นเหมือนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้ วิธีการหาเงินในยุคนิวโนมอร์มัล รัฐมนตรีพูดแต่เรื่องของตัวเอง แต่ไม่มีใครพูดแทนนายกฯ ท่านไม่มีแผนการรองรับคนตกงานที่ชัดเจน ดังนั้น ท่านต้องมีแผนว่าในอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้า ท่านจะจัดการอย่างไรต้องเอาให้ชัด

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ลุกขึ้นชี้แจงว่า ประเทศไทยเคยมีมา 28 นายกฯ เมื่อย้อนดูว่าวันนี้ประเทศไทยก้าวหน้าไปเท่าไร ประชาชนมีมากเท่าไร ต้องใช้งบประมาณเท่าไร โดยปี 2556 ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะ 42.19 เปอร์เซ็นต์, ปี 2557 หนี้สาธารณะ 43 เปอร์เซ็นต์, ซึ่งปี 2558 หนี้สาธารณะ 42 เปอร์เซ็นต์ เป็นปีที่ตนเข้ามาบริหารประเทศแล้วซึ่งหนี้ก็ลดลง, ปี 2559 หนี้สาธารณะเหลือ 41 เปอร์เซ็นต์, ปี 2560 หนี้สาธารณะ 41.78 เปอร์เซ็นต์, ปี 2561 หนี้สาธารณะ 41.95 เปอร์เซ็นต์, ปี 2562 หนี้สาธารณะ 41.10 เปอร์เซ็นต์ และเดือน พ.ค.2563 มีหนี้สาธารณะ 44.01 เปอร์เซ็นต์ ที่เพิ่มขึ้นและต้องกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด

**พล.อ.ประยุทธ์** กล่าวต่อว่า ในเรื่องรายได้ประเทศ เราต้องประเมินจากสถานการณ์โควิด ถ้าดีขึ้นก็น่าจะเก็บรายได้ได้มากขึ้น ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีอยู่ และเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และฝ่ายบริหารที่ต้องแก้ปัญหาให้ได้ ในส่วนของงบที่ได้รับการจัดสรรที่ไม่เพียงพอ เราสามารถปรับแผนโดยอาจจะชะลอโครงการที่ล่าช้า หรือโครงการที่ไม่มีความจำเป็นก่อนได้ เพื่อปรับแผนการใช้งบประมาณตามความจำเป็น

**พล.อ.ประยุทธ์** กล่าวอีกว่า สิ่งที่ตนพูดมีแค่สองข้อ คือ เรื่องของโอกาสที่วันนี้โครงการที่ก่อสร้างถนนหนทาง เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์เป็นการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม และเรื่องความเป็นธรรม รัฐบาลนี้เข้ามาดูแลประชาชนอย่างถ้วนหน้า ดูแลผู้มีรายได้มาตลอดทำไมท่านไม่พูดบ้าง ไม่ช้าก็จะมึงบั่นฟู่การจ้างงาน ซึ่งเราต้องใช้จ่ายอย่างโปร่งใส ตนเป็นเพียงหัวหน้ารัฐบาล โครงการทุกอย่างอนุมัติโดยครม. ตนไม่ได้เข้าไปแทรกแซง มีเพียงให้นโยบายเท่านั้น จึงไม่ใช่ตนเพียงคนเดียวโปรดเข้าใจด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพมีโอกาสดังแต่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่น

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/news\\_4437358](https://www.khaosod.co.th/politics/news_4437358)

3 ก.ค. 2563-20:53 น.

สภาเดือด! "ประยุทธ์-ก้าวไกล" ชัดกันนิ้ว บอกให้ระวังตัว ลูกประท้วงประธานฯ วุ่น



เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ลุกขึ้นแจงประเด็นต่างๆ โดยทิ้งท้ายว่า "หลายคนพูดเก่งผมยอมรับ แต่อย่ามากล่าวหาว่าผมใช้กฎหมายกับผู้เห็นต่าง กฎหมายอยู่เฉยๆ ผมก็นั่งเฉยๆ ใครทำผิดต้องถูกลงโทษ ผมสั่งเขาได้หรือถ้าสั่งได้คงไม่เป็นแบบนี้ แต่ผมไม่ได้สั่ง ระวังตัวบ้างก็แล้วกัน กฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกคน แม้กระทั่งผมก็ยอมรับกฎหมาย วันก่อนเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยกลับไปย้อนดู ความต้องการของประชาชนไม่มีวันสิ้นสุด ผมเข้าใจ แต่อย่าลืมนะว่าความต้องการของท่านมีอะไรได้รับการตอบสนองไปแล้วบ้าง พูดอย่างเดียวไม่ได้ ท่านต้องหาวิธี ไม่ใช่ใช้การทำหาย"

ต่อมา นางอมรัตน์ โชควิณีจกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จึงลุกขึ้นประท้วงว่า ที่นายฯ บอกว่าให้ระวังตัวนั้นจะต้องระวังตัวเรื่องอะไรบ้าง เพราะดิฉันจะได้เตรียมตัว ทำให้นายฯ ลุกขึ้นตอบโต้ทันควันว่า "จะพูดอย่างไม่เข้าใจแบบนี้ไม่ได้ ที่ตนบอกให้ระวังตัวคือระวังตัวในเรื่องของข้อกฎหมายที่อาจจะทำผิดได้ ตนก็ระวังของตน ท่านก็ต้องระวังของท่าน ความหมายของตนคือแค่นี้ ไม่ได้ไปขู่อะไรท่าน เข้าใจไหม ถ้าท่านไม่ได้ทำผิดอะไรจะกลัวอะไร" เมื่อนายฯ พูดจบก็เดินออกไปจากที่นั่งทันที

ด้านนางอมรัตน์ ตอบสวนว่า หากมีคนข้างบ้านมาพูดกับดิฉันว่าให้ระวังตัวเอาไว้ ดิฉันก็ตีความได้ว่าเป็นการข่มขู่ ทำให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เบรกว่า มันจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ ทำให้นางอมรัตน์ สวนกลับว่า "อ้อดิฉันเข้าใจผิดใช้ไหมคะ จ้ะท่านนายฯ ก็ระวังตัวไว้ด้วยกันแล้วกัน" นายศุภชัย จึงตอบโต้ว่า "อ้อจ้ะนี่ก็แปลว่าต่างฝ่ายต่างบอกให้ระวังตัวก็ถือว่าจบแล้วนะ"

ขณะที่นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นประท้วงประธานที่ประชุมว่า "ขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้เป็นไปได้ด้วยดี นายฯ พูดพาดพิงและหันมาทางพวกตนหลายครั้ง พวกผมก็คนธรรมดา โดนขู่มากๆ ก็ตกใจ ขอให้ประธานควบคุมการพูดของนายฯ ด้วย" ทำให้นายศุภชัย ชี้แจงว่า "ผมฟังอยู่ นายฯ พูดถึงให้ระมัดระวัง ใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมาย ผมไม่ได้ปกป้องนายฯ แต่ไม่อยากให้เข้าใจผิดซึ่งกันและกัน"

จากนั้นนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล ลุกขึ้นเตือนสมาชิกว่า วันนี้อภิปรายเป็นวันที่ 3 แล้วอะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่อยากให้ผิดใจกัน ขณะนี้เวลาในส่วนของครม.และพรรคร่วมรัฐบาลเหลืออีก 1 ชั่วโมง 50 นาที หักที่นายฯ ใช้อภิปรายไปแล้วด้วย ขณะที่ฝ่ายค้านเหลือเวลา 1 ชั่วโมง 17 นาที ยังไม่ได้หักที่มีการประท้วง

ต่อมา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นประท้วงการทำหน้าที่ของประธานที่ประชุม ว่า ประธานปล่อยให้นายกฯ จี้มโม่แล้วพูดเลย เราจะประชุมกันแบบนี้หรือ ต่อไปนี้ใครก็ตาม อยากรู้อะไร ก็กดโม่แล้วพูดเลยแบบนี้ โดยที่ประธานไม่ตำหนิกติกาแบบใดพวกเราต้องเคารพ แต่อยู่ๆ นายกฯ กลับกดจี้มโม่แล้วพูดถือว่าไม่เคารพกติกา ไม่เคารพข้อบังคับสภา ทั้งที่ประธานมีหน้าที่จัดการประชุมให้เกิดความเรียบร้อย ควรเรียกนายกฯ มาตำหนิว่าทำแบบนี้ไม่ได้ นี่คือนหน้าที่ของประธาน

**นายศุภชัย** จี้ชี้แจงว่า ความจริงตนติงนายกฯ ไปแล้ว ถ้าตั้งใจฟังตอนที่นายกฯ พูดสวนขึ้นมา ตนก็ติงไปแล้ว แต่ตอนนั้นนางอมรัตน์ ยังอภิปรายต่อ ตนจึงปล่อยให้เขาอภิปราย ซึ่งความเป็นจริงตนพยายามยืดหยุ่นกับทุกฝ่าย ขอขอบคุณ นายรังสิมันต์ และตนจะทำหน้าที่ให้เข้มแข็งกว่านี้ และถ้าตนเข้มแข็งก็อย่าไว้วางใจ จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายต่อไป

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/news\\_4437453](https://www.khaosod.co.th/politics/news_4437453)

3 กรกฎาคม 2563 19:28 น. การเมือง

"แรมโบ้อีสาน "ชวน" ทอม ดันดี "ร่วม" ทีมประเทศไทย"ก้าวข้ามความขัดแย้ง



นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณี นายพันทิวา ภูมิประเทศ หรือ "ทอม ดันดี" นักร้องชื่อดังที่พ้นโทษออกมาว่า ขอยินดีกับคุณทอม และทราบว่าได้กลับไปร่วมงานกับวงชูชู อีกครั้ง ตนเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเพลงเพื่อชีวิตและติดตามผลงานของคุณทอม ดันดีมาตลอด

“เรื่องการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคล ใครคิดอย่างไรเชื่ออย่างไร ก็จะทำตามนั้น คุณทอมไม่ต่างจากผม ในอดีตผมก็มีความคิดเห็นทางการเมืองอีกแบบ แต่พอเวลาผ่านไป เราก็หุดตาสว่างขึ้นว่า การสร้างแต่ความขัดแย้งจะทำให้เกิดแต่ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ผมจึงเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตนเอง แล้วมาร่วมงานกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

นายสุภรณ์ กล่าวว่า ตนดีใจที่ได้ทราบข่าวว่า คุณทอม ประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้ว และได้ร่วมงานกับวงชูชูอีกครั้ง ขณะนี้น้ำชู หัวหน้านวงชูชู ก็มีความตั้งใจจะนำบทเพลงไปในทางสร้างสรรค์ สลายความขัดแย้ง สลายสีเสื้อ เป็นสิ่งที่น่ายินดีมาก

“ช่วงนี้ผมได้เดินทางประสานงานกับอดีตแกนนำหมู่บ้านเสื้อแดงที่เปลี่ยนแนวคิดมาร่วมมือเป็นหมู่บ้าน” เรารักประเทศไทย”สร้างวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นนโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดมา และภายใต้แนวคิด “รวมไทยสร้างชาติ”ของนายกฯด้วย จึงอยากเชิญชวน คุณทอม และวงชูชู มาร่วมกันเพื่อทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนทุกคนทุกอาชีพ มาร่วมกัน เพื่อให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว เป็นทีมประเทศไทย ฝ่าวิกฤติและก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมือง ตามเจตนารมณ์ของนายกฯที่ให้แนวทาง” รวมไทย สร้างชาติ” เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ของคนไทยให้หัวใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป”นายสุภรณ์ กล่าว

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/167249>

# เตลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.29 น.

'นิพนธ์' มั่นใจเลือดใหม่ ปชป. ไหลเข้า



## 'นิพนธ์' มั่นใจเลือดใหม่ ปชป. ไหลเข้า หลังอดีตส.ส ภาคเหนือรวมสมาชิกเข้าพรรคกว่าหมื่นคน

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมการกิจการสาขา ตัวแทนพรรคและสมาชิกพรรค พร้อมด้วย นราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ ประชุมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้สมัครและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อวางกรอบและขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายพรรค

สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ มีการรายงานยอดตัวแทนเขตจำนวนและจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนสาขาพรรคที่มีเพิ่มอีก 4 สาขา และมียอดสมาชิกเพิ่มอีกกว่า 10,000 สมาชิก

นายนิพนธ์ รองหัวหน้าพรรคปชป. กล่าวว่า "การเพิ่มขึ้นของสาขาและสมาชิกพรรคนับเป็นเรื่องที่ดี ที่พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญของนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้การนำของนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนรัฐมนตรีทุกคนของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อนำนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่อง การประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อสร้างแหล่งทำกิน การเร่งรัดให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในพื้นที่ชายขอบกรุงเทพมหานคร ตลอดจน การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 เป็นต้น

นายนิพนธ์ ยังกล่าวฝากเพิ่มเติมอีกว่า อยากให้ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในทุกระดับ ตลอดจน สมาชิกพรรค ได้เข้าไปดูแลและสะท้อนปัญหาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำมากำหนด หาวิธีการแก้ไขให้ได้โดยเร็ว ซึ่งตนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ และขอเป็นกำลังใจให้คนพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนได้ทำงานสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/783207>

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 21.00 น.

สมชัย'แฉแหก 4 แบบระดม'ผีไปเลือกตั้ง'เขต4ลำปาง ลั่นงานนี้มีเผาผี



3 กรกฎาคม 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ภาพ พร้อมข้อความเกี่ยวกับกรณีที่ออกมาอ้างว่ามีหลักฐาน เกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ลำปาง มีเนื้อหาดังนี้

ช่องส่องผี ที่เขต 4 ลำปาง นานารูปแบบผีที่ใช้ในการเลือกตั้งซ่อม

1. ใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีในการสัญญาว่าจะให้งบประมาณก่อสร้างสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ แม้ไม่ปรากฏในรายการงบประมาณของส่วนราชการ (งบผี)
2. ใช้กลไก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. (มีชื่อชัดเจน ระบุคนและพื้นที่ได้) เป็นคนจดรายชื่อ เบิกเงิน จ่ายเงิน และสำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิแต่ไม่อยู่ในพื้นที่ (เตรียมให้ผีสวมสิทธิ)
3. จ่ายเงินซื้อเสียง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเขต คือ 300 บาทเย็บแม่ค คนเดินแจกได้อีก 100 หัวหน้า สายได้อีก 100 (เงินผี)
4. ระดม "ผี" ที่กรรมการประจำหน่วย มองไม่เห็น มาลงคะแนน เฉลี่ยหน่วยเลือกตั้งละ 50-60 คน ความผิด ซื้อเสียง ต้องเลือกตั้งใหม่ ส่วนจะตัดสิทธิผู้สมัครหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงไปถึงความผิดกรรมการบริหารพรรคไปสัญญาว่าจะให้ต่อชุมชน (ไปทุกที่ มีนับสิบสัญญา) ถึงขั้นยุบพรรคงานนี้มีเผาผี





สมชัย ศรีสุทธิยากร

3 ชม. · 🌐

ช่องส่องผี ที่เขต 4 ลำปาง

นานารูปแบบผีที่ใช้ในการเลือกตั้งซ่อม

1. ใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีในการสัญญาว่าจะให้งบประมาณก่อสร้างสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ แม้ไม่ปรากฏในรายการงบประมาณของส่วนราชการ (งบผี)
  2. ใช้กลไก คำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. (มีชื่อชัดเจน ระบุคนและพื้นที่ได้) เป็นคนจกรายชื่อ เบิกเงิน จ่ายเงิน และสำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิแต่ไม่อยู่ในพื้นที่ (เตรียมให้ผีสวมสิทธิ)
  3. จ่ายเงินซื้อเสียง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเขต คือ 300 บาทเย็บแม็ค คนเดินแจกได้อีก 100 หัวหน้าสายได้อีก 100 (เงินผี)
  4. ระดม "ผี" ที่กรรมการประจำหน่วย มองไม่เห็น มาลงคะแนน เจลี่ยหน่วยเลือกตั้งละ 50-60 คน
- ความผิด ซื้อเสียง ต้องเลือกตั้งใหม่ ส่วนจะตัดสิทธิผู้สมัครหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงไปถึง
- ความผิดกรรมการบริหารพรรคไปสัญญาว่าจะให้ต่อชุมชน (ไปทุกที่มี นับสิบสัญญา) ถึงชั้นยุบพรรค
- งานนี้มีเผาผี

Cr. ภาพ : ช่อง TNN

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/503260>

'สมชัย' สวมบทห้องส่องผี!อ้างเป็นตุเป็นตะ ที่เขต 4 ลำปาง มีการระดม 'ผี' มาลงคะแนน เฉลี่ยหน่วยเลือกตั้งละ 50-60 คน

04 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06:31 น.



สมชัย ศรีสุทธิยากร  
19 ชม. · 🌐

ห้องส่องผี ที่เขต 4 ลำปาง  
นานารูปแบบผีที่ใช้ในการเลือกตั้งซ่อม

1. ใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีในการสัญญาว่าจะให้งบประมาณก่อสร้างสิ่งทีชาวบ้านต้องการ แม้ไม่ปรากฏในรายการงบประมาณของส่วนราชการ (งบผี)
2. ใช้กลไก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. (มีชื่อชัดเจน ระบุคนและพื้นที่ได้) เป็นคนจกรายชื่อ เบิกเงิน จ่ายเงิน และสำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ แต่ไม่อยู่ในพื้นที่ (เตรียมให้ผีสวมสิทธิ)
3. จ่ายเงินซื้อเสียง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเขต คือ 300 บาทเย็บแม็ค คนเดินแจกได้อีก 100 หัวหน้าสายได้อีก 100 (เงินผี)
4. ระดม "ผี" ที่กรรมการประจำหน่วย มองไม่เห็น มาลงคะแนน เฉลี่ยหน่วยเลือกตั้งละ 50-60 คน

ความผิด ซื้อเสียง ต้องเลือกตั้งใหม่ ส่วนจะตัดสิทธิผู้สมัครหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงไปถึง  
ความผิดกรรมการบริหารพรรคไปสัญญาว่าจะให้ต่อชุมชน (ไปทุกที่ มีนับสิบสัญญา) ถึงขั้นยุบพรรค  
งานนี้มีผีเผาผี  
Cr. ภาพ : ช่อง TNN

4 ก.ค.63 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหา ดังนี้

ห้องส่องผี ที่เขต 4 ลำปาง

นานารูปแบบผีที่ใช้ในการเลือกตั้งซ่อม

1. ใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีในการสัญญาว่าจะให้งบประมาณก่อสร้างสิ่งทีชาวบ้านต้องการ แม้ไม่ปรากฏในรายการงบประมาณของส่วนราชการ (งบผี)
  2. ใช้กลไก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. (มีชื่อชัดเจน ระบุคนและพื้นที่ได้) เป็นคนจกรายชื่อ เบิกเงิน จ่ายเงิน และสำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิแต่ไม่อยู่ในพื้นที่ (เตรียมให้ผีสวมสิทธิ)
  3. จ่ายเงินซื้อเสียง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเขต คือ 300 บาทเย็บแม็ค คนเดินแจกได้อีก 100 หัวหน้าสายได้อีก 100 (เงินผี)
  4. ระดม "ผี" ที่กรรมการประจำหน่วย มองไม่เห็น มาลงคะแนน เฉลี่ยหน่วยเลือกตั้งละ 50-60 คน
- ความผิด ซื้อเสียง ต้องเลือกตั้งใหม่ ส่วนจะตัดสิทธิผู้สมัครหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงไปถึง  
ความผิดกรรมการบริหารพรรคไปสัญญาว่าจะให้ต่อชุมชน (ไปทุกที่ มีนับสิบสัญญา) ถึงขั้นยุบพรรค  
งานนี้มีผีเผาผี

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/70458>

ส่องงบ 64 กระจายอำนาจ ลง 292 อปท.ทั่วประเทศ วงเงิน 9.27 หมื่นล้าน ก่อนศึกเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ  
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563 16:37 ปรับปรุง: 3 ก.ค. 2563 17:54 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ส่อง “งบปี 64” กระจายอำนาจลง 292 อปท.ทั่วประเทศ ก่อนศึกเลือกตั้งทุกระดับในท้องถิ่น วงเงิน 9.27 หมื่นล้าน พบอุดหนุนเฉพาะ กทม. 2.37 หมื่นล้าน เมืองพัทยา 1.89 พันล้าน ส่วน 76 อบจ. ได้รวม 2.87 หมื่นล้าน ลง อบจ.โคราช มากสุด 2.3 พันล้าน ส่วนเทศบาลนครใต้ 1.33 หมื่นล้าน เทศบาลเมือง 2.48 หมื่นล้าน ด้านงบประมาณพัฒนา 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรรวม 2.3 หมื่นล้าน

วันนี้ (3 ก.ค.) มีรายงานเปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปี 2564 โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร (กทม.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 แห่งก่อนหน้านี้ พบว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาในวาระรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือร่าง พ.ร.บ.งบ 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท หลังจากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63

โดยร่าง พ.ร.บ.งบฯ 2564 ในส่วนงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่รัฐบาลตั้งเป็นงบอุดหนุนไว้ ผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 92,774,842,400 บาท ทั้ง กทม. อบจ. เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง รวมทั้งหมด 292 แห่ง

งบประมาณดังกล่าวจำแนกได้ ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร จะได้รับการอุดหนุนงบประมาณ 23,786.9 ล้านบาท หลังจากเมื่อปี 2563 ได้รับอุดหนุนงบประมาณ 24,469.8 ล้านบาท ขณะที่เมืองพัทยา ได้รับอุดหนุน 1,899.3 ล้านบาท

ขณะที่อีก 76 อบจ.จะได้รับอุดหนุนรวม 28,797.8 ล้านบาท ประกอบด้วย อบจ.ชัยนาท 202.1 ล้านบาท อบจ.พระนครศรีอยุธยา 287.9 ล้านบาท อบจ.ลพบุรี 232.4 ล้านบาท อบจ.สระบุรี 211.3 ล้านบาท อบจ.สิงห์บุรี 118.7 ล้านบาท อบจ.อ่างทอง 153.5 ล้านบาท อบจ.นครปฐม 215.3 ล้านบาท อบจ.นนทบุรี 673 ล้านบาท อบจ.ปทุมธานี 275.5 ล้านบาท

อบจ.สมุทรปราการ 170.3 ล้านบาท อบจ.กาญจนบุรี 380 ล้านบาท อบจ.ราชบุรี 254 ล้านบาท อบจ.สุพรรณบุรี 293 ล้านบาท อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ 214.9 ล้านบาท อบจ.เพชรบุรี 202.4 ล้านบาท อบจ.สมุทรสงคราม 120.5 ล้านบาท อบจ.สมุทรสาคร 183.5 ล้านบาท

อบจ.ชุมพร 301.1 ล้านบาท อบจ.นครศรีธรรมราช 530 ล้านบาท อบจ.พัทลุง 338.9 ล้านบาท อบจ.สงขลา 352.1 ล้านบาท อบจ.สุราษฎร์ธานี 447.4 ล้านบาท อบจ.กระบี่ 213 ล้านบาท

อบจ.ตรัง 236.1 ล้านบาท อบจ.พังงา 166.2 ล้านบาท อบจ.ภูเก็ต 231.6 ล้านบาท อบจ.ระนอง 1.3 ล้านบาท อบจ.สตูล 183.6 ล้านบาท อบจ.นราธิวาส 195.8 ล้านบาท อบจ.ปัตตานี 242.8 ล้านบาท อบจ.ยะลา 187.6 ล้านบาท

อบจ.ฉะเชิงเทรา 264.5 ล้านบาท อบจ.ชลบุรี 615.8 ล้านบาท อบจ.ระยอง 324.7 ล้านบาท อบจ.จันทบุรี 210 ล้านบาท อบจ.ตราด 137.8 ล้านบาท อบจ.นครนายก 143 ล้านบาท อบจ.ปราจีนบุรี 277.9 ล้านบาท อบจ.สระแก้ว 449.6 ล้านบาท

อบจ.บึงกาฬ 211.9 ล้านบาท อบจ.เลย 350.8 ล้านบาท อบจ.หนองคาย 238.5 ล้านบาท อบจ.หนองบัวลำภู 233.5 ล้านบาท อบจ.อุดรธานี 625 ล้านบาท อบจ.นครพนม 288.3 ล้านบาท

อบจ.มุกดาหาร 184.4 ล้านบาท อบจ.สกลนคร 578.5 ล้านบาท อบจ.กาฬสินธุ์ 724.4 ล้านบาท อบจ.ขอนแก่น 1,044.5 ล้านบาท อบจ.มหาสารคาม 782.1 ล้านบาท อบจ.ร้อยเอ็ด 672.9 ล้านบาท อบจ.ชัยภูมิ 995.5 ล้านบาท

อบจ.นครราชสีมา 2,303.3 ล้านบาท อบจ.บุรีรัมย์ 548.3 ล้านบาท อบจ.สุรินทร์ 454.8 ล้านบาท อบจ.ยโสธร 277.6 ล้านบาท อบจ.ศรีสะเกษ 1,342.1 ล้านบาท อบจ.อำนาจเจริญ 189.7 ล้านบาท อบจ.อุบลราชธานี 1,016.6 ล้านบาท

อบจ.เชียงใหม่ 695.7 ล้านบาท อบจ.แม่ฮ่องสอน 197.4 ล้านบาท อบจ.ลำปาง 357.7 ล้านบาท อบจ.ลำพูน 259.8 ล้านบาท อบจ.เชียงราย 492.4 ล้านบาท อบจ.น่าน 267.7 ล้านบาท อบจ.พะเยา 229.9 ล้านบาท อบจ.แพร่ 315 ล้านบาท อบจ.ตาก 282.5 ล้านบาท

อบจ.พิษณุโลก 375.1 ล้านบาท อบจ.เพชรบูรณ์ 300 ล้านบาท อบจ.สุโขทัย 264 ล้านบาท อบจ.อุตรดิตถ์ 263.1 ล้านบาท อบจ.กำแพงเพชร 271.4 ล้านบาท อบจ.นครสวรรค์ 363 ล้านบาท อบจ.พิจิตร 274.9 ล้านบาท และ อบจ.อุทัยธานี 176.1 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังอุดหนุนระดับ “เทศบาลนคร” 13,393.4 ล้านบาท เทศบาลเมือง 24,896.9 ล้านบาท

ขณะที่งบประมาณปี 2564 ที่ได้รับจัดสรร 76 จังหวัด จะจัดงบประมาณอยู่ใน “กลุ่มจังหวัด” วงเงิน 23,413,640,600 บาท ได้แก่

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ชัยนาท 213 ล้านบาท พระนครศรีอยุธยา 274.1 ล้านบาท ลพบุรี 255.3 ล้านบาท สระบุรี 195.2 ล้านบาท สิงห์บุรี 187.6 ล้านบาท อ่างทอง 105.2 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นครปฐม 231 ล้านบาท นนทบุรี 171.5 ล้านบาท ปทุมธานี 187.6 ล้านบาท สมุทรปราการ 349 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี 259.3 ล้านบาท ราชบุรี 232.3 ล้านบาท สุพรรณบุรี 192.8 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจวบคีรีขันธ์ 182.4 ล้านบาท เพชรบุรี 184.7 ล้านบาท สมุทรสงคราม 149.1 ล้านบาท สมุทรสาคร 254.8 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร 187.7 ล้านบาท นครศรีธรรมราช 294.8 ล้านบาท พัทลุง 236.6 ล้านบาท สงขลา 273.9 ล้านบาท สุราษฎร์ธานี 239.5 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ 129.2 ล้านบาท ตรัง 220.4 ล้านบาท พังงา 168 ล้านบาท ภูเก็ต 119.1 ล้านบาท ระนอง 152.3 ล้านบาท สตูล 188.7 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นราธิวาส 120.2 ล้านบาท ปัตตานี 157.6 ล้านบาท ยะลา 145.3 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ฉะเชิงเทรา 258.1 ล้านบาท ชลบุรี 296.8 ล้านบาท ระยอง 371.1 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จันทบุรี 200.1 ล้านบาท ตราด 184.6 ล้านบาท นครนายก 178.8 ล้านบาท ปราจีนบุรี 241.6 ล้านบาท สระแก้ว 224.3 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บึงกาฬ 203.6 ล้านบาท เลย 200.9 ล้านบาทหนองคาย 199.5 ล้านบาท หนองบัวลำภู 208.7 ล้านบาท อุตรธานี 311.8 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นครพนม 253.2 ล้านบาท มุกดาหาร 174.5 ล้านบาท สกลนคร 265.7 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กาฬสินธุ์ 168.3 ล้านบาท ขอนแก่น 316.7 ล้านบาท มหาสารคาม 237.9 ล้านบาท ร้อยเอ็ด 252.9 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ชัยภูมิ 247.5 ล้านบาท นครราชสีมา 394.9 ล้านบาท บุรีรัมย์ 339.9 ล้านบาท สุรินทร์ 306.4 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ยโสธร 226.7 ล้านบาท ศรีสะเกษ 179.6 ล้านบาท อำนาจเจริญ 85.4 ล้านบาท อุบลราชธานี 290.4 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ 334.6 ล้านบาท แม่ฮ่องสอน 243 ล้านบาท ลำปาง 188.9 ล้านบาท ลำพูน 186.5 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย 322.4 ล้านบาท น่าน 211.1 ล้านบาท พะเยา 193 ล้านบาทแพร่ 204.3 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตาก 116.1 ล้านบาท พิษณุโลก 235.8 ล้านบาท เพชรบูรณ์ 212.7 ล้านบาท สุโขทัย 109.4 ล้านบาท อุตรดิตถ์ 101.7 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กำแพงเพชร 213.7 ล้านบาท นครสวรรค์ 271.8 ล้านบาท พิจิตร 205.9 ล้านบาท และ อุทัยธานี 197.9 ล้านบาท

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000068487>

## ก้าวไกลเสนอรัฐคืนอำนาจให้ประชาชนจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทันที

3 กรกฎาคม 2020 - 15:52



**พรรคก้าวไกล เสนอรัฐ คืนอำนาจให้ประชาชนจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทันที พร้อมเพิ่มเพิ่มสัดส่วนวงบุดหนุนใหม่ ชดเชยงบ ปอท.**

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ว่า ไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นการกระจายอำนาจตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ เนื่องจากระบบรัฐราชการรวมศูนย์ และรัฐบาลยังไม่มีทางเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 268,824 บาทเป็นงบฝากโอนถึง 145,922 บาท ซึ่งใช้ท้องถิ่นเป็นเพียงทางผ่านไปยังส่วนงานต่างๆ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ แถมยังต้องไปแจกจ่ายโดยไม่มีคำดำเนินการ แต่ถูกคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ท้องถิ่นจะได้รับตาม พ.ร.บ. ที่กำหนดว่าต้องได้รับไม่ต่ำกว่า 25% ซึ่งเมื่อดูตามสัดส่วนจริงที่ท้องถิ่นสามารถนำงบประมาณไปใช้ได้กลับมีเพียงราว 24% อีกทั้งสำนักงบประมาณยังประเมินรายได้ของการปกครองส่วนท้องถิ่นพลาดไปประมาณ 10% ทุกปี นั่นหมายความว่ารายรับที่รัฐบาลจะอุดหนุนก็ยิ่งน้อยลงไปอีก ซึ่งปีนี้จะยิ่งถือเป็นนรกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากการเก็บภาษีที่คาดว่าจะได้น้อยกว่าที่คาดถึง 20% เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยรวมของประเทศที่จะลดลงกว่า 95% หรือ 3.4 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตามรายรับของท้องถิ่นที่ลดไปจำนวนมาก แต่รัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือในการชดเชยรายได้ของท้องถิ่นที่หายไปแม้แต่บาทเดียว ทำให้ตนเห็นว่าตั้งแต่ปี 2557 เป็นความตั้งใจที่จะทำให้ท้องถิ่นอ่อนแอเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ที่สัดส่วนรายได้ส่วนท้องถิ่น 57.8% จากงบของประเทศทั้งหมด ขณะที่ไทยมีเพียง 29.5% ที่รวมงบฝากโอนไปด้วยจึงยังไม่ใช่ตัวเลขจริง ดังนั้นการส่งเสริมประชาธิปไตยจึงไม่เป็นผล เพราะท้องถิ่นถูกทำให้อ่อนแอ เป็นการสืบทอดอำนาจของ คสช.และรัฐราชการรวมศูนย์ ประชาชนจะรู้สึกรู้ว่าเลือกผู้บริหารส่วนท้องถิ่นไปแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ ก็เพราะไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล อีกทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำจึงยังไม่ถูกแก้ไข หลายจังหวัดที่ยากจน มีรายได้ต่อครัวเรือนน้อย

อ้างอิง : [https://www.innnews.co.th/politics/news\\_714279/](https://www.innnews.co.th/politics/news_714279/)

"ศิริกัญญา" ส.ส.ก้าวไกล สับ พ.ร.บ.งบฯ 64 ถึงเวลายุบสภา คินอำนาจ ปชช.

3 ก.ค. 2563 23:14 น.



"ศิริกัญญา" ส.ส.พรรคก้าวไกล สับแหล่ง 'พ.ร.บ.งบประมาณปี 64' ประกาศกร้าว อ่าง ปชช.รอกการเปลี่ยนแปลงมา 6 ปี จะรอไม่ได้อีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่ควร 'ยุบสภา' เพื่อคินอำนาจให้ ปชช.

วันที่ 3 ก.ค. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย พรรคก้าวไกล อภิปราย ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยระบุว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติที่ตึงเครียดกว่าทุกครั้ง หรือที่เรียกว่า 'วิกฤติซ้อนวิกฤติ' นั่นคือวิกฤติการณ์ด้านสุขภาพที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดเป็นมหาวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนรากหญ้า

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า การส่งออกที่ติดลบ 30% หมายถึงคนงานในโรงงานรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ คนงานในโรงงานผลิตชิปอิเล็กทรอนิกส์ และคนงานในโรงงานผลิตสินค้าส่งออกอื่นๆ กำลังจะตกงาน การลงทุนภาคเอกชนที่ลบ 13% มันหมายถึงคนที่กำลังว่างงาน และเด็กจบใหม่ในวันนี้ จะหางานได้ยากขึ้นในอนาคต นักท่องเที่ยวที่หายไป 30 กว่าล้านคนจาก 40 ล้านคน คือ SMEs อีกเป็นล้านราย ที่ขาดรายได้ และกำลังจะปิดตัวลง

อย่างไรก็ตาม น.ส.ศิริกัญญา กล่าวอีกว่า ภายใต้วิกฤติขนาดนี้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในช่วงชีวิต ประชาชนที่เฝ้าติดตามการอภิปรายงบประมาณต่างมีคำถามในใจว่า งบประมาณ วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท จะช่วยให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นและผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างไร ถ้าเปรียบเศรษฐกิจไทยเหมือนเรือ ก็เป็นเรือแป๊ะที่แล่นเอื่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ด้วยปัญหาสงครามการค้า งบประมาณล่าช้า และภัยแล้ง แต่เมื่อเจอวิกฤติ โควิด-19 กลับเหมือนเจอพายุลูกใหญ่ซัดใส่เรือแป๊ะ จนไม่รู้ทิศทาง ถ้าไม่ซ่อมพื้นฟูเรือ ตั้งหางเสือใหม่ จะเดินทางผิด แบบไม่มีวันถึงจุดหมายได้ ยิ่งเมื่อได้ฟังคำแถลงงบประมาณของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องผิดหวัง เพราะในคำแถลงงบประมาณไม่มีส่วนใดที่ตอบคำถามของประชาชนเลย ตลอด 1 ชั่วโมงครึ่ง มี 0 คำถ้อยที่พูดถึงการจ้างงานในคำแถลงงบประมาณ

"ในสถานการณ์วิกฤติที่เราเผชิญ เราต้องการวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ โครงการ และงบประมาณแบบใหม่ แต่น่าเสียดายที่งบประมาณ 64 เป็นงบที่ทำออกมาเหมือนประเทศไม่มีวิกฤติ 55 แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ 14 แผนบูรณาการ นอกจากจะเต็มไปด้วยถ้อยคำสวยหรูแต่นามธรรมแล้ว ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลจะนำประเทศออกจากวิกฤติได้อย่างไร หลายแผนควรจะชะลอไปก่อน หลายแผนไม่ควรจะมีเลยด้วยซ้ำ และโครงการของงบประมาณ ปี 64 แทบจะไม่มีอะไรต่างไปจากงบประมาณปี 63 เลย ไม่มีการนำเอาโควิดมาเป็นสมมติฐาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดต่างๆ ยังเหมือนกับไม่สะทกสะท้านกับปัญหาวิกฤติ โครงการไม่เปลี่ยนยังพอว่า แต่ถ้าเป้าหมายไม่เปลี่ยน จะไม่ช่วยแก้อะไรได้เลย เราควรหยุดซื้ออาวุธสักปีสองปี ประเทศคงไม่มีปัญหา อาวุธเก่าไม่ได้ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นคง แต่ประชาชนจะรู้สึกไม่มั่นคง เมื่อเรามีอาวุธใหม่ แต่อยู่ในมือของผู้นำประเทศที่มอง

ประชาชนเป็นศัตรู วันนี้นักเห็นแล้วว่าประเทศที่มีความมั่นคงไม่ใช่ประเทศที่มีกำลังทหาร หรือแสนยานุภาพทางอาวุธ แต่เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านวัคซีน ยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เราต้องการความมั่นใจว่า เราจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งในช่วงวิกฤติ และในยามปกติ แต่สิ่งที่ปรากฏในงบ 64 คือ งบกล้าโหม ยิ่งคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงบหลังโอน งบเรือดำน้ำยังอยู่ งบจัดซื้ออาวุธใหม่ยังอยู่ งบผูกพันกล้าโหมที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดซื้อ อาวุธก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว

ในช่วงท้าย น.ส.ศิริกัญญา กล่าวอย่างชัดเจนว่า ไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่จะยอมรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ นอกจากจะต้องรื้อใหญ่ แบบไม่เห็นเค้าเดิม ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว รัฐบาลชุดจึงไม่หลงเหลือความชอบธรรมใดๆ ที่จะบริหารประเทศ บริหารเศรษฐกิจต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่เห็นหัวประชาชน ไม่เคารพประชาชนที่เป็นเจ้าของ เงินงบประมาณ

“ขอเสนอว่าอย่าหยุดแค่ปรับ ครม. ท่านควรกลับไปย้อนถามประชาชนอีกครั้งว่า ยังต้องการให้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน บริหารประเทศต่อไปหรือไม่ ท่านควรจะย้อนกลับไปถามประชาชนอีกครั้งว่า ต้องการนโยบายที่จะนำประเทศฝ่าวิกฤติครั้งนี้อย่างไร พรรคอื่นจะพร้อมหรือไม่เราไม่ทราบ แต่พรรคก้าวไกลพร้อมแล้วที่จะถามประชาชนว่ายังไว้วางใจให้รัฐบาลชุดเดิมบริหารประเทศอยู่หรือไม่ เราพร้อมแล้วที่ขอมติจากประชาชนอีกครั้ง ย้ำอีกครั้งว่า สิ่งที่เราอยากให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และไม่ทันใจ ไม่ใช่ทันใจพวกเรา ก้าวไกล แต่ไม่ทันใจประชาชน คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีเอง แต่แทนที่ท่านจะตระหนัก กลับเอาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มากลบเกลื่อนความผิดพลาด ท่านต้องปรับทัศนคติ เลิกคิดว่าคนเห็นต่างจากท่าน เป็นพวกชังชาติ พวกไม่หวังดี เลิกป้ายสีว่าคนเห็นต่างจากท่าน เป็นพวกคิดร้ายต่อสถาบันหลักของชาติ” น.ส. ศิริกัญญา กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ น.ส.ศิริกัญญา ย้ำว่า ประชาชนรอการเปลี่ยนแปลงมา 6 ปี และจะรอไม่ได้อีกต่อไป จึงถึงเวลาแล้วที่ควร ‘ยุบสภา’ เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1882037>



"ก้าวไกล" ชี้ "บิ๊กป๊อก" ตอบคำถามเหมือนคนไม่รู้เรื่อง ไม่ฟังข้อมูลให้ครบถ้วน อัด เลือกตั้งท้องถิ่นก็ไม่ชัดเจน  
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - 13:32 น.



เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายประเสริฐพงศ์ ศรีนุวัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงกรณีการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของงบประมาณกระทรวงมหาดไทย จากการตอบคำถามของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายประเสริฐพงศ์ ระบุว่า ตนได้อภิปรายเรื่องงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ กรมเจ้าท่า ว่าได้ตั้งงบประมาณเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งขึ้น โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาตอบคำถามได้ไม่ค่อยตรงประเด็น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ ม.7 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ต้องฝากตนมาชี้แจงและตั้งคำถามว่า 1.ที่ท่านอ้างว่าการทำประชาพิจารณาโครงการสร้างเขื่อนแบบขั้นบันไดแล้วบอกว่าเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น แท้จริงแล้วเป็นความต้องการที่มาจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นตึงามด้วยเพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้มาจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่และไม่ได้มีการกัดเซาะชายฝั่งจริง 2.พล.อ.อนุพงษ์โยนให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นคนตอบ อยากถามว่าตกลงท่านเป็นรัฐบาลเดียวกัน หรือได้คุยกันบ้างหรือไม่

นายประเสริฐพงศ์ กล่าวต่อว่า รัฐมนตรีสามารถทำตัวเป็นข้าราชการทั่วไป โยนให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบแบบปิดการจะได้ด้วยหรือ ทั้งยังตอบคำถามแบบคนไม่รู้เรื่อง และไม่ฟังข้อมูลให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ ได้เชิญและพร้อมต้อนรับพล.อ.อนุพงษ์ ให้เข้าดูพื้นที่จริง เพื่อจะได้เข้าใจปัญหา ตนคิดว่าการที่รัฐมนตรีมาตอบคำถามแบบนี้ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าท่านมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน

ด้านนางอมรัตน์ กล่าวเสริมว่า ตนในฐานะกรรมาธิการ(กมธ.)พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ล่าสุดทางกมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและตอบคำถามเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ล่าช้าและไม่ชัดเจน อาทิ กทม. กกต. มาสอบถามพบว่ามีความพร้อม แต่ติดอยู่ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่ยังไม่เคยวันเลือกตั้งทางกมธ.จึงได้เชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาชี้แจง โดยท่านก็ได้ส่งพล.อ.อนุพงษ์ มาตอบแทน ผลคือประสบปัญหาเดียวกันคือ ไม่ว่าจะคุยกี่ครั้งก็ไม่สามารถหาความชัดเจนได้จนถึงตอนนี้

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2252787](https://www.matichon.co.th/politics/news_2252787)

## MATICHON ONLINE

"ธนาธร" เดินหน้าผลักดันส่งคนลงเลือกตั้งท้องถิ่น สานต่อแนวนโยบายอนาคตใหม่ พร้อมนั่งกมธ.จบ 64 วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 - 11:17 น.



"ธนาธร" เดินหน้าผลักดันส่งคนลงเลือกตั้งท้องถิ่น สานต่อแนวนโยบายอนาคตใหม่ พร้อมนั่งกมธ.จบ 64 วัน ช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปิดตอปปมโครงการเมย์เดย์เมย์เดย์ ขอไฟก๊สงานท้องถิ่น ก่อน

วันที่ 4 กรกฎาคม ที่อาคารไทยซัมมิทนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ว่า ทางคณะก้าวหน้าจัดกิจกรรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้สมัครที่จะลงแข่งขันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกอบจ.ทั่วประเทศ เบื้องต้นเราส่งประมาณ 18 จังหวัด โดยวันนี้เป็นการพบปะกันครั้งแรกของผู้สมัคร ทั้งนี้ เมื่อพรรคอนาคตถูกยุบพรรคไป วงจรของพรรคอนาคตใหม่แตกออกเป็นสองส่วน โดยส่วนหนึ่งคือพรรคก้าวไกล มีส.ส. 54 คนที่ยังยึดมั่นและหนักแน่นในอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ก็อยู่กับพรรคก้าวไกล ทำงานการเมืองระดับชาติในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ก็ไม่หยุดยั้งทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในนามของคณะก้าวหน้า โดยคณะก้าวหน้าจะทำงานการเมืองระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ.เทศบาล อบต. การเมืองท้องถิ่นทุกระดับ

นายธนาธร กล่าวต่อว่า คณะก้าวหน้ายืนยันที่จะใช้แนวทางของอดีตพรรคอนาคตใหม่เดิม คือการแข่งขันด้วยอุดมการณ์ ความจริงใจ ความคิดสร้างสรรค์ เอนนโยบายใหม่ๆ มาพัฒนาเมือง ท้องถิ่น จังหวัด ยืนยันว่าจะไม่มีการใช้เงินซื้อเสียง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชัน ถ้าเราใช้เงินในการทำงานการเมืองเมื่อใด เมื่อมีอำนาจก็จะใช้อำนาจนั้นในการถนอมทุนคืน ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและทำให้ประชาธิปไตยไม่เข้มแข็ง สิ่งที่เราต้องการคือทำงานการเมืองโดยไม่ใช้เงิน ไม่ใช่ อิทธิพล ไม่ใช่เครือข่ายราชการ เราจะทำงานการเมืองแบบที่อนาคตใหม่เคยทำมา คือ การใช้ความคิดเป็นตัวนำ ความสร้างสรรค์และนโยบาย

เมื่อถามว่า มีแนวคิดจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันผู้ว่ากทม.หรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ไม่ได้ให้ความสำคัญถึงตรงนั้น ตอนนี้เราอยู่ระดับ นายกอบจ. เทศบาลและ อบต. ทั้งนี้ ในส่วนของอบจ. 18 จังหวัด เราจะเปิดรับเรื่อยๆ สำหรับทุกคนที่สนใจ ส่วนในระดับเทศบาลและตำบลคงไม่ใช่ 18 จังหวัด แต่เป็นทั่วประเทศ ดังนั้นหากใครที่เบื่อ ทนไม่ไหว ที่เห็นบ้านตัวเองไม่ได้รับการพัฒนา อยากเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดตัวเองให้สวยงามและน่าอยู่ มาร่วมกับคณะก้าวหน้า โดยไม่จำเป็นต้องเป็นตระกูลการเมืองหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียง



"ธนาธร" ติวเข้ม 18 ผู้สมัคร ลุยเลือกตั้งท้องถิ่น ยืนยันนโยบายนำ-ไม่ใช้เงิน  
4 ก.ค. 2563 11:22 น.



"ธนาธร" ติวเข้ม 18 ผู้สมัคร ลุยเลือกตั้งท้องถิ่น ยืนยันนโยบายนำ-ไม่ใช้เงิน

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 4 ก.ค. ที่ทำการคณะก้าวหน้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ก่อนติวเข้มผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เพื่อลุยศึกเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่า วันนี้เป็นการชักจูงทำความเข้าใจผู้สมัครนายก อบจ. และสมาชิกสภาอบจ.ทั่วประเทศ โดยจะส่งผู้สมัครทั้งหมดใน 18 จังหวัด วันนี้จึงมาร่วมทำความเข้าใจผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นการพบปะกันครั้งแรก

อย่างไรก็ตามแม้พรรคอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้ว และได้แตกเป็นสองส่วน คือ ส.ส.ในนามพรรคก้าวไกลที่ยังยึดมั่นหนักแน่นในอุดมการณ์ทำงานการเมืองระดับชาติในสภาผู้แทนราษฎร และอีกส่วนคือคณะกรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ์ไป แต่ทุกคนยังทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต่อเนื่องในนามคณะก้าวหน้า จึงยืนยันว่าเราจะเดินทางทำงานการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นทุกระดับเป็นทิศทางที่เราจะเดินไป

เมื่อถามว่า ความแตกต่างระหว่าง การเมืองท้องถิ่นแบบเก่ากับการเมืองท้องถิ่นในแนวทางของคณะก้าวหน้า นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้ายืนยันใช้แนวทางของพรรคอนาคตใหม่เดิมคือการแข่งขันด้วยอุดมการณ์ด้วยความจริงใจและความคิดสร้างสรรค์ โดยเอานโยบายใหม่ๆมาพัฒนาเมืองไม่ใช้เงินชื่อเสียงที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการทุจริต เพราะเมื่อใช้เงินเมื่อไหร่หลังจากนั้นก็มีการถอนเงินคืน ไม่เป็นประชาชนและทำให้ประชาธิปไตยไม่เข้มแข็ง ดังนั้นเรายืนยันไม่ใช้เงิน ไม่ใช้อิทธิพลและไม่ใช้เครือข่าย แต่จะใช้นโยบายเป็นตัวนำ

นายธนาธร ยังกล่าวถึงแนวทางการส่งผู้สมัครลงชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ตอนนี้อย่างไม่ให้ความสำคัญถึงตรงนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในระดับนายกอบจ. หรือส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ยังเปิดรับผู้สมัครเรื่อยๆ หากใครสนใจเข้ามาร่วม โดยหวังอยากให้ผู้สมัครทั่วประเทศไทย จึงอยากใช้โอกาสนี้เชิญชวน หากใครรู้สึกเบื่อทนไม่ไหวที่เห็นบ้านตัวเองไม่พัฒนาและอยากเปลี่ยนบ้านเกิดตัวเองมา ขอให้มาร่วมกับคณะก้าวหน้าเพื่อเป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่น ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นครอบครัวการเมืองหรือเป็นผู้มีอิทธิพล แต่ใครมีอุดมการณ์เดียวกับพวกเราขอเชิญชวน

เมื่อถามว่ากรณีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาวิสามัญเพื่อพิจารณาปี 2564 นายธนาธร กล่าวว่า ยืนยันว่าการเข้าเป็นกรรมการพิจารณาปี 2564 ในครั้งนี้ ตนจะทำงานให้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาฯ เพื่อไปตรวจสอบการใช้งานของฝ่ายบริหารและเสนอแนะการใช้งบฯเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตนจึงขอเป็นตัวแทนประชาชน เพื่อตรวจสอบการทำงานและเสนอแนะให้ใช้งบฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อถามว่า มีกระแสโจมตีเพราะก่อนหน้านี้เคยลาออกจากการเป็นกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2563 นายธนธร กล่าวว่า บริบทปีที่แล้วตนถูกตัดสินยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมือง จึงยอมลาออกจากการกรรมการในบริบททางการเมืองตอนนั้น แต่แม้เราถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง แต่ไม่ได้หมายถึงความเป็นพลเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปด้วย ดังนั้นการเป็นกรรมการ ในครั้งนี้ก็เป็นสิทธิ์ไม่มีกฎหมายห้าม

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/news\\_4439844](https://www.khaosod.co.th/politics/news_4439844)

# เดลินิวส์

'ธนาธร'ส่ง 18 ผู้สมัครลุยศึกเลือกตั้งท้องถิ่น  
เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.33 น.



**"ธนาธร"ส่ง 18 ผู้สมัครอบจ.ลุยศึกเลือกตั้งทั่วประเทศ ลั่นเดินหน้าทำงานทั้งการเมืองระดับชาติ-ท้องถิ่น ยึดอุดมการณ์ไม่ใช้เงินซื้อเสียง มั่นใจได้เก้าอี้เกินครึ่ง**

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ทำการคณะก้าวหน้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ก่อนตัวเข้มผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เพื่อลุยศึกเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่า วันนี้เป็นการชักซ้อมทำความเข้าใจผู้สมัครนายก อบจ. และสมาชิกสภาอบจ.ทั่วประเทศ โดยจะส่งผู้สมัครทั้งหมดใน 18 จังหวัด วันนี้จึงมาร่วมทำความเข้าใจผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นการพบปะกันครั้งแรก

อย่างไรก็ตามแม้พรรคอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้วและได้แตกเป็นสองส่วน คือ ส.ส.ในนามพรรคก้าวไกลที่ยังยึดมั่นหนักแน่นในอุดมการณ์ทำงานการเมืองระดับชาติในสภาผู้แทนราษฎร และอีกส่วนคือคณะกรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิไป แต่ทุกคนยังทำงานการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต่อเนื่องในนามคณะก้าวหน้า จึงยืนยันว่าเราจะเดินหน้าทำงานการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นทุกระดับเป็นทิศทางที่เราจะเดินไป

เมื่อถามถึงความแตกต่างระหว่าง การเมืองท้องถิ่นแบบเก่ากับการเมืองท้องถิ่นในแนวทางของคณะก้าวหน้า นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้ายืนยันใช้แนวทางของพรรคอนาคตใหม่เดิมคือการแข่งขันด้วยอุดมการณ์ด้วยความจริงใจและความคิดสร้างสรรค์ โดยเอานโยบายใหม่ๆมาพัฒนาเมืองไม่ใช้เงินซื้อเสียงที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการทุจริต เพราะเมื่อใช้เงินเมื่อไหร่หลังจากนั้นก็มีการถอนเงินคืน ไม่เป็นประชาชนและทำให้ประชาธิปไตยไม่เข้มแข็ง ดังนั้นเรายืนยันไม่ใช้เงิน ไม่ใช้อิทธิพลและไม่ใช้เครือข่าย แต่จะใช้นโยบายเป็นตัวนำ

นายธนาธร ยังกล่าวถึงแนวทางการส่งผู้สมัครลงชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ตอนนี้อยู่ยังไม่ให้ความสำคัญถึงตรงนั้น ขณะนี้อยู่ในระดับนายกอบจ. หรือส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ยังเปิดรับผู้สมัครเรื่อยๆ และอยากใช้โอกาสนี้เชิญชวน หากใครรู้สึกเบื่อทนไม่ไหวที่เห็นบ้านตัวเองไม่พัฒนาและอยากเปลี่ยนบ้านเกิดตัวเองมา ขอให้มาร่วมกับคณะก้าวหน้าเพื่อให้เป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่น ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นครอบครัวการเมืองหรือเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ใครมีอุดมการณ์เดียวกับพวกเราขอเชิญชวน

จากนั้นนายธนาธร กล่าวเปิดสัมมนา"เตรียมนำทัพ ลุยศึกเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ" ว่า ความสำเร็จของการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ คือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังจากไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมาแล้วอย่างน้อย 6 ปี นี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะเสนอคนใหม่ รูปแบบการทำงานใหม่เข้าสู่การทำงานแบบท้องถิ่น การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นการต่อสู้กับเผด็จการ ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถูกริดรอนบทบาทและอำนาจ ถ้าไม่มีการลุกขึ้นสู้ก็ไม่มีทางที่จะนำการปกครองส่วนท้องถิ่นกลับคืนสู่ประชาชนได้เลย

นายธนธร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะเป็นการส่งผู้สมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ภายใต้ชื่อคณะก้าวหน้า ซึ่งอยู่เพียง 4,000 กว่าแห่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

จากนั้นนายธนธร ได้กล่าวบนเวทีฯตอนหนึ่งว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น กับการเมืองระดับประเทศไม่สามารถแยกออกจากกันได้จริงๆ แล้วถ้าไม่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ พรรคก็จะดำเนินการในส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่เมื่อถูกยุบพรรคไปพวกเราไม่ได้ถอยและไม่ยอมแพ้ ทุกวันนี้กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ยังอยู่กันครบ และยังเชื่อมั่นในแนวทางของพรรคอนาคตใหม่เดิม

นายธนธร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการณรงค์ทางความคิดความคิดที่ก้าวหน้าความคิดที่เป็นประชาธิปไตยในเรื่องต่างๆ ซึ่งเราได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ,การปฏิรูปกองทัพ, เรื่องการต่อสู้นายทุนที่ผูกขาด, เรื่องการสร้างรัฐสวัสดิการ,เรื่องการปฏิรูประบบราชการเพื่อยุติการรวมอำนาจส่วนราชการให้มาอยู่ส่วนกลาง เรื่องหลักๆ เหล่านี้ขณะนี้ก้าวหน้าจะยังคงรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ส่วนงานการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีประมาณ 7,000 กว่าองค์กร รวมทุกระดับทั่วประเทศ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราสามารถส่งผู้สมัครครบทุกท้องถิ่นได้ และเป้าหมายของเรา คือได้รับการเลือกตั้งเกินครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 4,000 แห่งทั่วประเทศ

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/783232>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaipost.net/main/detail/70481>

: <https://www.posttoday.com/politic/news/627626>



3 ก.ค. 2563-12:40 น.

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ปฏิกริยา ร้อน ภายใน พลังประชารัฐ ปัญหา รัฐบาล



**ปัญหารัฐบาล - ปฏิกริยาจาก “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐ ต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์** นำศึกษา คล้ายกับเป็น “ปฏิกริยา” ต่อการที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ออกโรงมาเสนอให้ “ยุบสภา” เหมือนกับเป็นการเอา แบบมาจาก “สิงคโปร์ โมเดล”

เหมือนกับ “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐจะไม่เห็นด้วย

จึงไม่เพียงแต่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ จากสิงห์บุรีจะออกโรงโต้ หากแม้กระทั่ง นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ จากฉะเชิงเทรา ก็ไม่อยู่เฉย

**เชื่อว่าจะต้องมี “เสียง” อีกหลายเสียงตามมา**

พรรคพลังประชารัฐบริหารจัดการต่อ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อย่างไร

คล้ายหลังการออกโรงของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ปรากฏเสียงเตือนจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นิ่งๆว่า ต้องคำนึงถึงความปรองดอง สมานฉันท์

น่าสนใจก็ตรงที่ยังมีเสียงจาก นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ตามมา

น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ ปฏิกริยาซึ่งดังจาก นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่มีเสียง ปราบ จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค

**แสดงว่า “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐยังไม่ยอมหยุด**

แท้จริงแล้ว “ปฏิกริยา” อันเหมือนโดมิโนจากพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นจากจุดใด

คงจำกันได้ว่า ในบรรยากาศแห่งการเคลื่อนไหวปลด นายอุตตม สาวนายน จากหัวหน้าพรรค ปลด นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ จากเลขาธิการพรรค

มีเสียงจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คมคายยิ่ง

คมคายด้วยคำถามผ่านนักข่าวว่า “เบื้อมัย” คมคายด้วยคำถามผ่านสังคมว่า “ทำไมคนดีจึงอยู่ไม่ได้” ต่อสภาพการ เคลื่อนไหวรุกไล่ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

**เรื่องเหล่านี้ “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐย่อมรับรู้อย่างต่อเนื่อง**

เสียงปราบจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก่อผล อย่างไรในทางการเมือง

ทุกอย่างก็เหมือนกับข่าวและการเคลื่อนไหวเพื่อรุกไล่ นายอุตตม สาวนายน รุกไล่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นั่นแหละ คือ มีเสียงปราบ มีเสียงเตือน

**แต่ผลก็เห็นกันในวันที่ 27 มิถุนายนว่าเป็นอย่างไร**

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news\\_4430215](https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4430215)



ยังไม่เบื่อ

ชิตเส้นใต้ | ภูวนารถ ณ สงขลา, คอลัมนิสต์ 4 July 2020



ยิ่งนับวัน ต้องยอมรับว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงออกถึงเนื้อแท้ของความคิดความต้องการ ออกมาอย่างชัดเจนและเปิดเผยมากขึ้น

โดยเฉพาะหากเทียบกับตอนที่ยังเป็นรัฐบาล เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการทำงานรัฐประหาร มาจากการใช้อำนาจรัฐลathiปัตย์ จะพบว่าในตอนนั้นยังไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าจะอยู่นานเท่าไร รวมทั้งจะปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้ต้องการที่จะสืบทอดอำนาจ

แม้แต่หลังเลือกตั้ง 24 มีนาคม 62 ซึ่งรู้ว่า ต่อให้พรรคพลังประชารัฐมาเป็นที่ 2 แต่การมี ส.ว.จำนวน 250 คนอยู่ในมือคอยร่วมโหวตเลือกนายกฯ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องได้เป็นนายกฯต่อไปแน่ๆ มีชัย ฤชุพันธุ์ และพวก อุตสาหกรรมรัฐธรรมนูญปี 60 เอาไว้ให้แล้ว มีหรือจะพลาด เพียงแต่ว่า เพราะการช่วงชิงทางการเมืองขณะนั้น ได้มาแบบเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ความเชื่อมั่นจึงยังไม่หนักแน่นพอ

แต่เมื่อ กต.ตีความทั้งเรื่อง ส.ส.ปัดเศษ ส.ส.เลิกกิจการพรรคแบบหนีบคะแนนย้ายพรรคไปหนุนชั่วคราวได้รู้หรือไม่กระบะรุ่นไหน “รองรับน้ำมันไปโอดีเซลได้ถึง B20” ตรวจสอบคลิก

และสำคัญที่สุดก็คือ การที่ กต.มุ่งมันไล่บี้เล่นงานพรรคฝ่ายค้าน จนทำให้มีทั้งถูกเพิกถอนสิทธิ ถูกยุบพรรค จนจำนวน ส.ส.ไหลไปเข้ากระเป๋ารัฐบาลและพรรคร่วมอย่างมากมาย

แถมเลือกตั้งซ่อมก็ครั้ง หากพรรคชั่วคราวชนะ กต.จะมองเห็นเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีปัญหา ไม่มีการทุจริตเลยแม้สักครั้งเดียว ไม่ว่าจะมีการร้องเรียนอย่างไรก็ตาม

จนวันนี้ จากเดิมที่เคยเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ กลับกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากไปอย่างง่ายๆแล้ว

จึงเป็นวันที่ พล.อ.ประยุทธ์ พูดอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการทำงานเลือกตั้งแล้ว

คนไทยทั้งประเทศตกใจมาก! โรคเบาหวานรักษาง่าย (ดูที่นี่)

ซึ่งก็อย่างที่เขียนไปก่อนหน้านี้แล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์เริ่มแสดงชัดว่าต้องการที่จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ จึงต้องการให้ประชาชนสนับสนุนและไว้วางใจ

ล่าสุด จากกรณีการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชาชน ที่ทำให้ถูกมองว่าจะเป็นแรงกดดันให้ต้องมีการปรับ ครม.เกิดขึ้น โดยที่ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และแก๊ง 4 กุมาร อาจจะถูกที่นั่งลำบากแต่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะอุ้มเอาไว้ได้อยู่  
จึงได้ยืนยันความต้องการที่จะอยู่ต่อยาวๆไป อย่างชัดเจนอีกครั้งว่า ยังไม่เปิดการเมือง  
ก็คงสนุกดีจริงๆ กับการมีอำนาจการเมืองอยู่ในมือ

ภูวนารถ ณ สงขลา

อ้างอิง :

<https://bangkok-today.com/web/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/>

## เลือกตั้งสมุทรรพการ วัดบารมี ‘บึงป้อม’ ฝ่ายค้านกู้ศักดิ์ศรี

04 Jul 2020 10:30 น



พลันที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษา “แจกใบเหลือง” ให้กับ “กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” อดีต ส.ส.เขต 5 สมุทรรพการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จากกรณีที่ถูกกล่าวหาไปมอบซองหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นโอกาสอีกครั้งของ “ฝ่ายค้าน” ที่แพ้เลือกตั้ง จะได้มีโอกาส “ล้างตา”

อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกต.ได้ประสานไปยังรัฐบาลเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องของการตราพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 5 จ. สมุทรรพการใหม่ ซึ่งเมื่อมี พ.ร.ฎ. แล้ว กกต.จะต้องกำหนดวันเลือกตั้ง เบื้องต้นคาดว่าจะในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ แต่ต้องรอว่าพ.ร.ฎ.เลือกตั้งจะออกมาเมื่อใด

ศึกเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรรพการ เทียบนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นสนาม “แก้มือ” ของ 2 พรรคการเมืองที่พ่ายแพ้ ซึ่งแน่นอนว่า “กรุงศรีวิไล” เจ้าของที่นั่งเดิม ที่แม้จะถูกใบเหลือง แต่กฎหมายยังเปิดช่องให้สามารถลงชิงตำแหน่งได้อีกครั้ง

ขณะเดียวกันสนามเลือกตั้งดังกล่าว ยังถือเป็นสนามแรกที่ “บึงป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี จะพิสูจน์ฝีมือหลังขึ้นแท่นจากประธานยุทธศาสตร์พรรค เป็น “ผู้นำค่ายพลังประชารัฐ” เต็มตัว

### พท.เคาะสลิลทิพย์สู้ศึก

สำหรับคู่แข่งของ “กรุงศรีวิไล” ล่าสุด พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้เคาะผู้สมัครแล้ว โดยยังเป็นคนเดิม คือ “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์”

ภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร บอกว่า คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ประชุมเพื่อพิจารณาคัดสรรผู้สมัคร ส.ส.เลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.สมุทรรพการแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์” เป็นตัวแทนพรรคในการลงสมัครครั้งนี้ และได้ส่งชื่อให้ผู้แทนพรรคประจำจังหวัดให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งส่งชื่อประกาศในเว็บเพจของพรรค เพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกก่อนที่จะดำเนินการเสนอชื่อพร้อมข้อคิดเห็นต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค ได้พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

## 2 พรรคลุ้นคว้า พปชร.

หากดูจากผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 พบว่า “กรุงศรีวิไล” จากพรรคพลังประชารัฐ ชนะ ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง 41,745 คะแนน ส่วนผู้สมัครจากเพื่อไทย คือ “สลิลทิพย์” ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 2 ด้วยคะแนน 33,007 คะแนน และอันดับที่ 3 คือ “ศรียววรรณ อิ่มใจ” จากพรรคอนาคตใหม่ ได้ 31,430 คะแนน ความต่างของคะแนนระหว่างผู้ชนะอันดับ 1 และ 2 จะเห็นว่า ต่างกันอยู่ที่ 8,738 คะแนน ห่างอันดับ 3 กว่า 10,000 คะแนนเท่านั้น

แต่หากนำคะแนนเสียงของ “เพื่อไทย” ที่ได้ 33,007 คะแนน รวมกับพรรค “ก้าวไกล” (อนาคตใหม่ เดิม) ที่ได้ 31,430 คะแนน เสียงของ 2 พรรคนี้จะมีคะแนนอยู่ที่ 64,437 คะแนน

หากทั้ง 2 พรรค “ดีล” กัน ลงตัว โดย “ก้าวไกล” ไม่ส่งคนลงสมัคร เปิดทางให้ “เพื่อไทย” สู้ตัวต่อตัว โดยมี “ก้าวไกล” สนับสนุน โอกาสที่ขั้วฝ่ายค้านจะพลิกกลับมาชนะ คว้า “กรุงศรีวิไล” ของ พปชร. ก็ยังมีหวัง

## ฝ่ายค้านกู้ศักดิ์ศรี

ว่าแต่ว่า “ก้าวไกล” จะยอมเปิดทางให้ “เพื่อไทย” หรือไม่เท่านั้น

เพราะทันทีที่มีคำพิพากษาให้ใบเหลืองออกมา ปรากฏว่า วิโรจน์ ลักษณะอดิสร โฆษกพรรคก้าวไกล ประกาศทันทีว่าพรรคเตรียมส่งผู้สมัครลงชิงชัย และจะเป็นครั้งแรกของพรรคก้าวไกล ที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้

แสดงให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลก็อยาก “กู้ศักดิ์ศรี” คืน หลังจากแพ้หมดรูปมาจากการเลือกตั้งซ่อม นครปฐม เมื่อครั้งยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ และต้องการวัดความนิยมของคนในพื้นที่ด้วยว่ากระแส “อนาคตใหม่” ที่เป็นฐานเดิมจะยังเข้มแข็งอยู่หรือไม่



อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญของฝ่ายค้านอาจไม่ได้มีเพียงแค่พรรคเพื่อไทย หรือ พรรคก้าวไกล จะต่างคนต่างส่งผู้สมัครหรือไม่ เพราะยังมีโจทย์ใหญ่ คือ การเรียกความศรัทธาคืนมา ภายหลังจากผ่านคำเผชิญกับความบอบช้ำ ทั้ง “ศึกภายนอก” และ “ศึกภายใน” ในพรรคฝ่ายค้านรวมถึงขั้วฝ่ายค้านด้วยกัน

ยิ่งไปกว่านั้น การเลือกตั้งซ่อมตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมา พรรคฝ่ายค้านไม่สามารถกำชัยได้แม้แต่สนามเดียว ไม่ว่าจะเป็นศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 5 นครปฐม ที่อนาคตใหม่เสียที่นั่งให้แก่ “เผด็จชัย สะสมทรัพย์” จากพรรคชาติไทยพัฒนา

ศึกเลือกตั้งซ่อม เขต 7 ขอนแก่น ที่พรรคเพื่อไทย เสียที่นั่งให้กับ “สมศักดิ์ คุณเงิน” จากพลังประชารัฐ

ศึกเลือกตั้งเขต 2 กำแพงเพชร ซึ่งพรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้ “เพชรภูมิ อภรรรัตน์” จากพลังประชารัฐ

ล่าสุด ศึกเลือกตั้งซ่อมลำปาง ที่ผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านคือ พรรคเสรีรวมไทย พ่ายแพ้ยับเยินให้กับ “วัฒนา สิทธิวัง” ผู้สมัครจากพลังประชารัฐ

ท่ามกลางกระแสข่าว “ดีลลับ” ระหว่าง “พินิจ จันทรสุนทร” จากพรรคเพื่อไทย กับ “บิ๊กป้อม” จนยอมยกธงขาวเลือกตั้งซ่อมลำปาง ชนิดที่เพื่อไทยเองยัง “งงเป็นไก่ตาแตก”

### พิสูจน์ฝ่ายค้าน-บิ๊กป้อม

แต่ศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ เทียบนี้ “เพื่อไทย” หรือ “ก้าวไกล” ใครจะยอมหลักทางให้ใครหรือไม่?

หากทั้ง 2 พรรคยังยืนยันส่งผู้สมัครลงแข่งขัน ก็จะมีการ “ตัดคะแนนกันเอง”

เพราะต้องยอมรับว่า “ก้าวไกล” กับ “เพื่อไทย” มีฐานเสียงมาจากกลุ่มเดียวกัน เลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 จึงเกิดการแย่งชิง

คะแนนกันเอง เปิดช่องให้ “กรุงศรีวิไล” คว่ำเก้าอี้ส.ส.ไปครอง

การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ ที่เกิดขึ้น นอกจาก จะเป็นการพิสูจน์ “ศักดิ์ศรี” และ ความเป็นหนึ่งเดียวของ “ขั้ว” ที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยแล้ว

ฝ่าย “พลังประชารัฐ” ก็จะเป็นการพิสูจน์ “บารมี” ของ “บิ๊กป้อม” หัวหน้าพรรคคนใหม่ ด้วยเช่นกันว่า ยังจะสามารถนำพาพรรครักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่

อ้างอิง : <https://www.thansettakij.com/content/a/440740>

## มนัส สัตยารักษ์ | มีเงินแล้วขยัน

ที่มา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

คอลัมน์ กาแฟโบราณ

ผู้เขียน มนัส สัตยารักษ์

เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563



เป็นแค่ผู้เสพชาวจึงไม่แน่ใจว่าข่าว “ไม่มีงบประมาณจัดเลือกตั้งท้องถิ่น” เริ่มมาจากไหน ใครพูดก่อน และเมื่อไร  
คลิกคล้ายคลิกคลาว่าอ่านพบหนแรก เป็นข่าวนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบคำถาม  
ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลถึงความคืบหน้าของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ว่าให้ไปถามรายละเอียดกระทรวงมหาดไทย  
ใจความน่าสนใจของคำสัมภาษณ์อยู่ตรงที่ว่า งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ ก่อนหน้านี้พร้อมอยู่แล้ว แต่มี  
การดึงไปใช้ในเรื่องของโควิด-19 ขณะนี้จึงไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือไม่ อาจจะต้องเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นไปถึงปี  
2564!

วินาทีแรกที่สัมผัสข่าว สมอของเราก็คิดได้อย่างอัตโนมัติว่า

“ไม่มีงบ (ประมาณ) นี่ก็ดีเหมือนกันวะ...ไม่ต้องทำงาน!”

วันถัดมาผู้สื่อข่าวไปถาม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงความคืบหน้า  
การจัดเลือกตั้งท้องถิ่น มท.1 ตอบเสียงไปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน  
การเลือกตั้ง ต้องดูก่อนว่างบประมาณเป็นอย่างไร แล้วเสนอมารัฐบาลพิจารณา

มท.1 ไม่ตอบคำถามเรื่องงบประมาณโดยตรง กล่าวเพียงว่า นอกจากเรื่องงบประมาณ ยังมีอีกหลาย  
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศในราชกิจจานุ  
เบกษา แล้วรัฐบาลจะหารือกับ กกต.ถึงกำหนดการเลือกตั้งต่อไป

เมื่อผู้สื่อข่าวไปถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงความชัดเจนของการจัดเลือกตั้ง  
ท้องถิ่นทั่วประเทศ นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถาม

ที่ กกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กล่าวถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น  
เพราะงบประมาณถูกนำไปช่วยวิกฤตโควิด-19 ว่า ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้ง ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง กฎข้อบังคับ  
และระเบียบต่างๆ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับ เหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น

งบประมาณการเลือกตั้งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก กกต.เป็นแค่กำกับดูแลได้รับการจัดสรร 800  
ล้านบาท เลขาธิการ กกต.แจ้งว่ายังอยู่ ดังนั้น จึงพร้อมที่จะดำเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้ง

สรุปได้ว่าไปคนคนละทาง-สองทาง-สามทาง

กระแสดังกล่าว “เลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น” อันสืบสนไปคนคนละทาง-สองทาง-สามทาง (ทางที่ 3 คือไม่พูด) จากผู้บริหารประเทศระดับสูงสุดและผู้เกี่ยวข้องข้างต้น ทำให้มองเห็นชัดว่า รัฐบาลไม่ได้สนใจ พูดคุย ปรึกษาหารือ เตรียมาตรการ หรือแม้แต่จะพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้เลย

ทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของการเมืองยุคใหม่ ภายใต้รัฐธรรมนูญแบบใหม่ที่ทุกฝ่ายต่างรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมที่แอบแฝงอยู่ รวมทั้งได้รับผลกระทบมาโดยทั่วกัน

รัฐบาลคงตีชุลมุนว่า เงินกู้ที่ได้มาจาก พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 พ.ร.ก.นั้น เป็นฝีมือหรือความสามารถ (ส่วนบุคคล) ของรัฐบาล รัฐบาลจะใช้จ่ายอย่างไรก็ได้ เพียงแต่ให้ได้ชื่อว่าอยู่ในกรอบของการแก้ปัญหาโควิด-19 และฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจของชาติที่เสื่อมทรุด-ก็แล้วกัน

รัฐบาลยังยอมตัดงบฯ อื่นๆ ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ประกาศใช้เป็น พ.ร.บ.มาแล้วด้วย ไม่เว้นแม้แต่งบฯ จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม (ประมาณ 17,000 ล้านบาท) หลังจากนั้นไม่นานก็มี พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ผ่านการพิจารณาไปตามระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อเป็น “แซมเปิล” แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาอันเป็นวิกฤตอย่างแท้จริง

กล่าวกันอย่างตรงไปตรงมา ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องการเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นหรือปัญหาอื่นๆ ตลอดจนปัญหาการโอนงบประมาณรายจ่ายที่ถูกโจมตีอย่างหนักทั้งในและนอกสภาเท่าไรนัก

ที่น่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือ เรื่อง “เงิน” ที่ได้มาตาม พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับนั้นแหละ

เนื่องจาก “ทำใจ” ไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เราต้องกู้เงินจำนวนมากเพื่อรองรับวิกฤต และเราจะไม่สามารถชำระได้ในเวลาอันสั้น ต้องตกอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้อย่างเกือบล้วน

พยายามปลอบใจตัวเองตามคำสอน (ของใคร-จำไม่ได้เสียแล้ว) ว่า “เป็นหนี้เท่าไรไม่สำคัญ ที่สำคัญคือบริหารหนี้ให้เป็นก็แล้วกัน”

แต่แล้วก็เริ่มเป็นกังวล เมื่อได้ฟังข่าวการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ฝ่ายค้านบางคนถามอย่างสงสัยถึง “หลักเกณฑ์” ในการจัดสรรงบฯ ให้หลายโครงการที่ไม่น่าจะอยู่ในข่ายให้จัดสรร มีผู้เสนอให้มี “คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการจากเงินกู้” แต่ถูกคัดค้านอย่างหนัก

ความกังวลใจทวีขึ้น เมื่อได้ข่าว ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับที่มีผู้เสนอตั้งกรรมการวิสามัญ “ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน แก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19”

นายกรัฐมนตรีเองเห็นว่ามีการตรวจสอบอยู่แล้ว เช่น สตง. ป.ป.ช. หรือ ปปง.

แต่ความจริงแล้วการตรวจสอบโดยรัฐสภา (หรือ กมธ.) ก็เป็นการตรวจสอบโดยองค์กรที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนั้นเป็นคนละเรื่อง คนละงานกัน

ความกังวลใจเพิ่มขึ้นอีกเมื่อไปเจอพาดหัวข่าว “กู้ 4 แสนล้านบาท อย่าให้เกิดทำผิดอย่างถูกต้อง”

เนื้อข่าวมาจากการกล่าวของนายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ปชป. ที่กล่าวถึงกระบวนการกลั่นกรองโครงการจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาทว่า “ต้องเปิดเผยข้อมูลของโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง การตรวจสอบควรใช้กลไกของคณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญได้มอบอำนาจไว้อย่างเต็มที่...

“...ที่น่ากังวลคือ การทำผิดอย่างถูกต้อง หมายความว่า เงินกู้ที่ใช้ไปมากมายไม่ตรงกับปัญหาของประชาชน แต่ถูกกฎระเบียบของทางราชการทุกประการ”

วาทกรรม “การทำผิดอย่างถูกต้อง” ฟังดูจะเป็นทำนองเดียวกับวลีดัง “บกพร่องโดยสุจริต” หรือ “ยืมทรัพย์คงรูป” กล่าวคือ ผิดแต่เอาผิดไม่ได้ หรือนัยหนึ่งก็คือ “ลอยนวล” นั่นเอง ฟังจากปากฝั่งรัฐบาลก็ชวนให้ขนลุกและกังวลมากเหมือนกัน

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขานุการ ป.ป.ช. แฉในการ “เสวนาการตรวจสอบเงินกู้ 4 แสนล้านบาท” ว่าปมร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ช่วงโควิด-19 มี 23 เรื่อง 10 ข้อหา รูปแบบการทุจริตไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม คือทุจริตในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ซื่อของไม่มีคุณภาพ แพงเกินจริง มีเงินทอนและเรียกรับเงิน

ไปที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ “สภาพัฒน์” ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขานุการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท แถลงข่าวว่า ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน ได้จัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้นให้ สศช.พิจารณา รวมทั้งสิ้นประมาณ 28,425 โครงการ วงเงินข้อเสนอรวมประมาณ 5.9 แสนล้านบาท!

อีกข่าวที่ชวนขนหัวลุก คือข่าว ส.ว.นายหนึ่งโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว “กระตุ้นรัฐบาล จับมือวุฒิสภาเร่งปฏิรูปประเทศแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน”

แปลว่า “เห็นเงินแล้วพิต อยากจะขยั้น” ว่าจั้นเถอะ

อ้างอิง : [https://www.matichonweekly.com/column/article\\_320238](https://www.matichonweekly.com/column/article_320238)



สภักดิ์ยุบพรรค-พิทักษ์ 'ปึกป้อม' ผุดคู่มือบริหาร พปชร.

4 กรกฎาคม 2563 69



“อย่าให้พลาด เพราะเราจะไปกันทั้งยวง” หัวหน้าป้อม ย้ำทีมงานเคร่งครัดข้อห้าม กก.บห.พรรค

รู้ตัวว่าเป็น ‘ตำบลกระสุนตก’ หยิบจับอะไร เป็นต้องโดน สำหรับ “ปึกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่วันนี้เขียนฐานะจากที่ปรึกษา ขึ้นมาเป็น หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ทั้งใจทักเก่าและใจทักใหม่จ้องตาไม่กะพริบ หาโอกาส ‘สอย’ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เบื้องต้น ทีมงานเลี้ยงวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. ให้ ‘หัวหน้าป้อม’ เรียกประชุมลูกพรรค ครั้งแรก หลังจากปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้า และคณะกรรมการบริหารพรรค จากเดิม 34 คน เหลือ 27 คน โดยตัวเลขนี เห็นพ้องต้องกันว่า เหมาะสม ‘คอนโทรล’ ง่าย ไม่อู้ย้อเหมือนที่ผ่านมา

แต่การประชุมพรรค ‘หัวหน้าป้อม’ ต้องทำหนังสือลา หากกรณีเป็นเวลาราชการ เพื่อป้องกันการกระทำ ความผิดตาม ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) เรื่องการใช้เวลาราชการ ทำงานการเมือง ซึ่งมีโทษทางอาญา แต่หากอยู่นอกเวลาราชการ สามารถดำเนินการได้ทันที

งานนี้ ‘หัวหน้าป้อม’ ได้สั่งการให้ ‘ทีมงาน’ ไปรวบรวมกฎระเบียบในกฎหมายที่ “ห้ามทำเด็ดขาด” รวมถึงบทลงโทษตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 โดยเฉพาะการกระทำ ที่นำไปสู่การยุบพรรค และการตัดสิทธิ์ทางการเมือง โดยกำชับให้จัดทำเป็น ‘คู่มือ’ แจกจ่ายให้กับคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 27 คน ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในขณะที่ตัว ‘หัวหน้าป้อม’ เอง ก็ได้เคลียร์ปัญหา มูลนิธิอนุรักษ์ปารอยต่อ 5 จังหวัด” โดยแยกออกจาก บ้านพักประจำตำแหน่ง ได้ระยะหนึ่งแล้ว ก่อน ที่ รังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล จะหยิบยกมาอภิปรายนอกสภา ว่า เป็นแหล่งเครือข่ายผลประโยชน์ที่เชื่อมระหว่างกองทัพกับกลุ่มทุนใหญ่

ปัจจุบัน ‘มูลนิธิปารอยต่อ’ ได้ไปเช่าพื้นที่ ‘กรมธนารักษ์’ ติดกับแพลตฟอร์ม ดังนั้น ภาพ ส.ส.พปชร.แห่ ซันหมากเทียบเชิญ ‘หัวหน้าป้อม’ จึงไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนข้อบังคับที่ห้ามเกี่ยวข้องกับการเมือง หรือผิดกฎหมาย ตามที่มีการเรียกร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ เพราะปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็น ‘บ้านพักประจำตำแหน่ง’

อีกประเด็นที่ทีมงานกำลังกุมขมับและกำลังหาแนวทางจัดระเบียบ “รับแขก” เพราะมีทั้ง ส.ส. ลูกพรรคพปชร. และพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงบุคคลในหลายวงการ ขอคิวขอเข้าพบ “หัวหน้าป้อม” ยาวเหยียด ทั้งที่ ทำเนียบรัฐบาล และบ้านพักประจำตำแหน่ง

ที่เลี้ยงได้ยาก ในอนาคตเมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดหมายกันว่าบิ๊กป้อม จะได้กลับมาคุมกระทรวงกลาโหม และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้คนที่ไปมาหาสู่ จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ‘ทีมงาน’ จึงเสนอตั้งทีมบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่ ‘บับเบิ้ล’ คอยเป็นกันชนและสแกนคนที่ขอเข้าพบ “หัวหน้าป้อม” เพื่อสกัดบุคคลที่ต้องการหาผลประโยชน์ หรือขอตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงจัดคิวไม่ให้งานด้านการเมือง มาชนกับงานราชการในตำแหน่ง ‘รองนายกรัฐมนตรี’ แม้ปัจจุบันจะมีคนทำหน้าที่นี้อยู่แล้วก็ตามแต่ยามนี้ จำเป็นต้องเพิ่มทีมใหม่

งานนี้ “หัวหน้าป้อม” ย้ำหนัก ย้ำหนาให้ระมัดระวังเรื่องข้อห้าม โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารพรรคที่ห้ามแหกกฎกติกาในกฎหมาย และการกลั่นกรองคนเข้าหา ด้วยคำสั่งผสมคำเตือน... “อย่าให้พลาด เพราะเราจะไปกันทั้งยวง” !

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887941>

สมชัย ศรีสุทธิยากร | เลือกตั้งท้องถิ่น โหมโรงที่ยาวนาน  
ที่มา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2563  
ผู้เขียน สมชัย ศรีสุทธิยากร  
เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563



ก่อนการแสดงมหรสพ เสียงเครื่องดนตรีปี่พาทย์ที่ผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีไทยนานาชนิด ทั้งเครื่องดีด สี ตี เป่าทั้งหลายเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า ต่อจากนี้อีกไม่นาน การแสดงสำคัญที่รอคอยจะเริ่มขึ้น

เพลงโหมโรงจึงเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการอุ่นเครื่องของบรรดานักดนตรีให้ใช้โอกาสดังกล่าวเทียบเสียง ปรับแต่งเครื่องดนตรีของตนให้เข้ากับเพื่อนร่วมวงและยังเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือคนดู เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับของจริงที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้

เพลงโหมโรงจะมีกาลเทศะของมันที่จะอยู่ในช่วงต้นของการแสดงและมีเวลาที่พอเหมาะสำหรับการตอบโจทย ภารกิจที่ได้รับมอบ มีเวลาพอสมควรสำหรับการอุ่นเครื่องและเรียกแขกให้มาดู

แต่หากวงใดละโมภกับการโหมโรงที่ยาวนานเกิน จุดประสงค์ที่เพียงแค่อุ่นเครื่องก็จะเป็นภาระให้นักดนตรี ต้องเหนื่อยล้า

ส่วนที่ต้องการกระตุ้นเรียกคนดูก็กลับกลายเป็นการสร้างความเบื่อหน่ายได้

### โหมโรงเลือกตั้งท้องถิ่น

ท้องถิ่นไทย ประกอบด้วยรูปแบบการบริหาร 4 ประเภท คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา รวมทุกประเภทมีจำนวน 7,852 แห่ง (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนเมษายน 2563)

ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ทั้งหมดหมดวาระไปมากกว่า 6 ปี รวมเป็น ตำแหน่งที่ต้องเลือกตั้งทั้งหมด 97,940 ตำแหน่ง หากคิดอัตราส่วนผู้สมัครในแต่ละตำแหน่งเพียงแค่ 5:1 เท่ากับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จะมีผู้สมัครรวมถึงเกือบ 500,000 คน

ความคิดของผู้มีอำนาจในการเปิดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีการโหมโรงกันมาหลายรอบ แต่กลับไม่เห็นวีแววของการเลือกตั้งจริงที่จะเกิดขึ้น

โหมโรงแรกเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปประมาณปีเศษหลังการรัฐประหาร 22 มีนาคม 2557 โดยมีแนวความคิดว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นการวัดกระแสการตอบสนองของประชาชนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ ดูว่าทิศทางความนิยมของประชาชนจะเป็นไปทางใด ว่ากันว่าหากกระแสมาทางผู้มีอำนาจ การเลือกตั้งทั่วไปจะมาเร็วขึ้น แต่หากกระแสเป็นตรงข้าม การชะลอการเลือกตั้งจะเป็นทางออกของสถานการณ์

ทั้งสื่อมวลชนและนักเลือกตั้งต่างลั่นว่า อะไรจะเกิดก่อนระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งลงท้ายด้วยการเลือกตั้งทั่วไปมีขึ้นก่อนในวันที่ 24 มีนาคม 2562

### ใครกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น

ก่อนหน้าที่จะมีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง การกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอำนาจของ คสช. แต่เมื่อหมด คสช. ก็ให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดว่าเหมาะสมที่จะให้มีการเลือกตั้งแล้วหรือยัง จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไปกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 45 วันหลังจาก ครม.มีมติ

โหมโรงที่สองของการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงเป็นข่าวคราวที่ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะทยอยมีขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไป โดยมีข่าวคราวว่าจะเป็นการทยอยการเลือกตั้งทีละประเภท ห่างกันประเภทละ 3 เดือนโดยเริ่มจากใหญ่ไปเล็ก คือเริ่มจากกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ตามด้วย อบจ. เทศบาล และปิดท้ายที่ อบต.ประมาณห้าพันกว่าแห่ง

ข่าวดังกล่าวถึงกับกระตุ้นให้นักการเมืองระดับชาติหลายคนยอมอดเปรี้ยวไม่ลงการเลือกตั้งทั่วไปเพราะคาดว่าอีกไม่เกิน 6 เดือนน่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ อบจ.ต่างๆ

สุดท้ายเปรี้ยวก็ไม่ได้กิน หวานก็ไม่ได้รับประทาน

### กระแสสังคมที่กดดัน

ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในอำนาจยาวนานเกินไป เพราะหากอยู่ในวาระ 4 ปีและพ้นจากตำแหน่งแล้ว 6 ปี ยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ เท่ากับว่าบุคคลเหล่านั้นอยู่ในอำนาจยาวนานถึง 10 ปี ย่อมเป็นการสังคมนิธิพลบารมี สะสมความได้เปรียบทางการเมืองเหนือคู่แข่ง

และกลายเป็นฐานอำนาจการเมืองที่สำคัญในท้องถิ่นที่แม้ประชาชนจะเบื่อหน่ายหรือต้องการเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีการเลือกตั้ง

กระแสการกดดันของสังคมทั้งในระดับพื้นที่ที่มาจากประชาชนและทั้งในส่วนกลางที่ฝ่ายการเมืองและนักวิชาการซึ่งเห็นว่าควรเร่งรีบในการดำเนินการดังกล่าวได้แล้วเนื่องจากผ่านพ้นห้วงมหฤตภัยมาเป็นเวลายาวนานมาก

คำแก้ตัวที่คล้ายคำปลอบใจและนำไปสู่โหมโรงที่สามคือ ยังต้องรอให้งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2563 ที่ล่าช้าผ่านสภาก่อน ซึ่งทำให้หลายคนคาดการณ์ว่าต้นปี 2563 ไม่พ้นเดือนมีนาคม น่าจะเริ่มการเลือกตั้งท้องถิ่นบางส่วนได้

แต่เพลงโหมโรงรอบนี้ก็ถูกขัดจังหวะโดยการแพร่กระจายของโรคโควิด-19



## โรคร้ายที่ถูกอ้างกับงบประมาณที่ไม่เพียงพอ

คำกล่าวแบบโยนหินถามทางของรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ที่ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะไม่เกิดในปี พ.ศ.2563 เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินถูกใช้หมดไปแล้วกับการแก้ไขปัญหาโรคร้ายแรง

แต่ก็ถูกสวนด้วยความรู้จริงของหลายฝ่ายว่า งบประมาณที่ใช้เพื่อเลือกตั้งท้องถิ่นมิใช่งบประมาณหลักแต่เป็นงบฯ ที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ถูกสั่งให้เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา

ตอกย้ำจากฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีงบประมาณรองรับพร้อมเลือกเมื่อใดก็ได้

ทำให้ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องออกมาด่ากระแสและเล่นเพลงโหมโรงรอบใหม่ว่า อย่างไรก็ตามในสิ้นปี 2563 จะต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นบางประเภทเกิดขึ้นแน่ๆ

เป็นเพลงโหมโรงที่สี่ที่เจ้าของวงลงมาเล่นเอง

แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ได้รับความเชื่อถือ เนื่องจากเพลงที่เล่นคล้ายไม่จริงจัง อีกทั้งนักดนตรีก็ดูเหนื่อยล้าและเหยาะแหยะจากการเล่นเพลงมาหลายรอบเพราะงานที่ทำ งานที่เตรียม ต้องรู้ ต้องทำใหม่ ครั้งแล้วครั้งเล่า

ทุกสิ้นปี สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ต้องทำรายงานจำนวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใช้เป็นฐานการคำนวณผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นข้อมูลในการแบ่งเขตของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งต้องมีการแบ่งเขตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรม ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้-เสีย เตรียมการในเรื่องการสรรหาและฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ตลอดจนการวางแผนทางธุรการต่างๆ ให้เป็นระบบ

ทุกฝ่ายเตรียมกันพร้อม ถึงขนาด กกต.ประกาศว่า ปี 2563 จะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น

แต่ก็ได้แต่เงือง่าราคาแพง และถ้าหากลากกันจนเลยปี 2563 ไป เท่ากับว่ากระบวนการต่างๆ ที่เริ่มต้นทำจากสำนักบริหารทะเบียนต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ สำรวจจำนวนประชากรใหม่ กกต.ต้องแบ่งเขตใหม่ เตรียมการใหม่ในวงรอบแบบเดิม

ต้นทุนของการไม่มีเลือกตั้งท้องถิ่น จึงไม่ใช่ต้นทุนที่ประชาชนขาดโอกาสในการเลือกผู้ปกครองท้องถิ่นของเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นทุนทางธุรการที่สูงงเปล่าไปในแต่ละปีที่ผ่านมาไปด้วย

เสียงปี่พาทย์ ระนาด ฆ้องวง ผสมเสียงกลองและเครื่องสายดังโหมโรงมาหลายรอบ คนดูชะงัดมองว่าเมื่อไรมหรสพที่รอคอยจะได้เล่น รอตัวพระตัวนางขวัญใจที่จะออกมาให้ยลโฉมชื่นใจ แต่เพลงโหมโรงยังไม่มีการทำอะไร

หรือเจ้าของโรงลืมคิดไปว่า คนดูเขาก็มีความอดกลั้นจำกัด โหมโรงซ้ำและนานไปมีสิทธิจะถูกขว้างโรง!!!

อ้างอิง : [https://www.matichonweekly.com/column/article\\_321909](https://www.matichonweekly.com/column/article_321909)

นิวส์ไนด์ต 4ก.ค.2563 : ทำวัดเรตตั้ง  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น.



เรตตั้งรัฐบาลไม่สู้ดี

ผลโพลจากสำนักต่างๆ ที่เคยกระเตื้อง เนื่องจากฝ่ายค้านใหญ่ พรรคระส่ำ แต่ยืนอยู่ได้ไม่นาน กราฟตก

แต่โพลก็คือโพล อย่างที่ ‘บิ๊กตุ๋’ ว่า

ตัวเลขความนิยม ขึ้น-ลง เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

โพลจริงแท้แน่นอน

วัดความนิยมได้ดีที่สุด คือเลือกตั้ง

ช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าผลสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนไม่ปลื้มรัฐบาล

แต่ทว่า ผลเลือกตั้งกลับออกมาตรงข้าม

ล่าสุด ก็หย่อนบัตร ซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 กลางมรสุมโควิด

พลังประชารัฐ พรรคแกนนำรัฐบาล ชู ‘บิ๊กตุ๋’ นายกฯ เข้าป้าย ซิลซิล

แต่เลือกตั้งเมืองรถม้า

การต่อสู้ แข่งขัน ไม่เป็นไปตามธรรมชาติการเมือง

วัดอะไรได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

ว่ากันว่า เลือกตั้งซ่อม เขต 5 ปากน้ำ แทนกรุงศรีวิไล สุทินเผือก

อาจวัดเรตตั้งได้ดีกว่า

เนื่องจาก กรุงศรีวิไล แชมป์เก่าเจ้าสนาม ค่ายพลังประชารัฐก็ลงสู้รักษาเก้าอี้

เพื่อไทยคู่แข่งสำคัญ ก็ขอล้างตา

อนาคตใหม่ ก้าวไกลก็มา

ประการสำคัญก็ สมุทรปราการ มั่นจังหวัดปริมณฑล ติดกรุงเทพฯ ใกล้ข้อมูล ข่าวสาร

ปากน้ำเมืองเศรษฐกิจ โรงงาน

ผลเลือกตั้ง จึงน่าสะท้อนความรู้สึกชาวบ้านต่อการแก้ปัญหาโควิด

วัดเรตตั้งรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/columnists/news\\_2253814](https://www.matichon.co.th/columnists/news_2253814)